

Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 01/2022

001. Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước// Nhân dân.- Số 24195.- Ngày 23/01/2022 - Tr.5

Sáng 22/1, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Điện Biên. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian qua; nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu tỉnh đề ra trong thời gian tới. Trong đó, tỉnh cần đặc biệt quan tâm mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bằng cách tạo công ăn việc làm cho người lao động để mục tiêu xóa đói, giảm nghèo thật sự bền vững. Để tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy Điện Biên phát triển trở thành trung tâm của khu vực Tây Bắc, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh cần tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối Điện Biên với các địa phương, cửa khẩu, vùng kinh tế trọng điểm. Cùng với đó, cần quan tâm mời gọi, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là về các thủ tục hành chính, mặt bằng, đất đai; tập trung đẩy nhanh việc phát triển, thu hút doanh nghiệp đầu tư mắc-ca...

Nhất trí với các kiến nghị của tỉnh về bố trí vốn cho Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh huyện Mường Nhé (Đề án 79); Dự án cao tốc thành phố Sơn La-thành phố Điện Biên Phủ-Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang nằm trong quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050... Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành tiếp thu, nghiên cứu và hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai các bước. Riêng Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, giao tỉnh Điện Biên sớm triển khai xây dựng, hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị, Chính phủ, các bộ, ngành xem xét, cho ý kiến để triển khai thực hiện.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dự lễ khởi công Dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; viếng Nghĩa trang liệt sĩ A1 tại thành phố Điện Biên Phủ...

002. Không Đình Tám/ LLVT tỉnh Điện Biên thực hiện hiệu quả công tác dân vận// Quân khu 2.- Số báo Xuân Nhâm Dần 2022 - Tr.25

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của nhân dân, coi nhân dân là nền tảng, là cội nguồn sức mạnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Người khẳng định “không có dân thì không có bộ đội”. Trong giai đoạn hiện nay, công tác dân vận trong Quân đội càng có vai trò quan trọng, thực sự trở thành phong trào và hành động cách mạng sâu rộng, có sức lan tỏa lớn trong lượng vũ trang (LLVT) và toàn xã hội... Những năm qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo LLVT tỉnh chấp hành, thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới; đặc biệt là Nghị quyết số 49 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận

của quân đội trong tình hình mới” và Nghị quyết số 89 của Đảng ủy Quân khu về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của LLVT Quân khu trong tình hình mới”.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên, phong trào thi đua (PTTD) “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của LLVT tỉnh đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị luôn bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng thường xuyên sâu sát “3 bám, 4 cùng” để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; chủ động phối hợp nâng cao hiệu quả xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giảm nghèo bền vững; khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh..., xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên các địa bàn trọng yếu. Thông qua thực hiện công tác dân vận, phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT tỉnh ngày càng thêm tỏa sáng; góp phần thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn ghi nhận và đánh giá cao.

Quán triệt vị trí, vai trò công tác dân vận, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị phân công 750 lượt cán bộ phụ trách địa bàn, thành lập 250 lượt tổ công tác với trên 2.250 lượt người xuống các xã vùng khó khăn phối hợp rà soát, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV vững mạnh. Chủ động khảo sát địa bàn, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông - lâm nghiệp, sản xuất hàng hoá gắn với thị trường, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Chỉ đạo huy động gần 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; 1.200 lượt dân quân giúp nhân dân làm mới 332 căn nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh; 366 phòng học; 678km đường liên xã, liên bản; hơn 270km kênh mương; 22 cầu gỗ và bê tông; 5 bể nước, 4 nhà văn hóa thôn, bản; xóa 55 nhà tạm; trồng mới gần 4ha rừng, thu hoạch gần 20ha lúa, hoa màu; huy động hơn 3.200 lượt cán bộ, chiến sĩ với 7.500 ngày công tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, LLVT tỉnh đã xây tặng 38 “Nhà tình nghĩa” với tổng trị giá 1,4 tỷ đồng; tặng 25.000 suất quà cho các gia đình chính sách, trị giá gần 8 tỷ đồng. Tham gia Chương trình “Xuân biên cương, ấm tình quân dân”; “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”; “Nâng bước em tới trường”..., Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban CHQS các huyện (thành phố, thị xã) và các tổ chức quần chúng phối hợp cùng địa phương trên địa bàn trao tặng 2.000 chiếc bánh chưng, 120 suất quà với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Chỉ tính riêng năm 2021, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng 3 nhà ở bán trú cho học sinh tại các huyện Tủa Chùa, Điện Biên, Nậm Pồ; 79 căn nhà cho các đối tượng chính sách tại huyện Điện Biên Đông, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Bộ CHQS tỉnh đã huy động trên 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ tại các cơ sở cách ly, tổ chốt canh gác, tuyên truyền, vận động nhân dân

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo Hội Phụ nữ chủ động phối hợp cùng với các cơ quan liên quan, tổ chức tiếp nhận quà hỗ trợ của tổ chức Hội các tỉnh, thành trong cả nước; tổ chức chuyến xe nghĩa tình vận chuyển hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng dịch, lực lượng làm nhiệm vụ trong các khu cách ly y tế tập trung và những hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19. Những kết quả trong công tác dân vận của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thời gian qua đã làm sáng đẹp thêm phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn biên cương của Tổ quốc.

Thời gian tới, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, để làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, gắn với hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022 và những năm tiếp theo, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh xác định một số nhiệm vụ, giải pháp chính sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp về công tác dân vận trong tình hình mới, không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác dân vận; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc và phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng và phong cách dân vận của Bác Hồ kính yêu. Đồng thời, gắn kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan, đơn vị với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ các cấp, coi việc tiến hành công tác dân vận vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm chính trị của mỗi quân nhân.

Hai là, thường xuyên giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ, giữ vững và phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; lựa chọn, bố trí cán bộ làm công tác dân vận có bản lĩnh, tâm huyết, năng lực và phẩm chất tốt.

Ba là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác dân vận phù hợp với tình hình mới, trọng tâm là vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo. Nâng cao chất lượng công tác năm tình hình địa bàn, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đạt hiệu quả thiết thực; bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình, mô hình tiêu biểu. Nâng cao hiệu quả phối hợp với Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thông qua các chương trình đã ký kết.

Năm là, tập trung xây dựng đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tạo điều kiện để tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân và cán bộ, chiến sĩ tham gia giám sát, phản biện trong xây dựng đơn vị và xây dựng Đảng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

003. Lại Mạnh Hùng/ THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG - LLVT tỉnh Điện Biên: Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng KVPT// Quân khu 2.- Số 1168 kỳ 2 tháng 1-2022.- Ngày 13/1/2022 - Tr. 3

Tỉnh Điện Biên là địa bàn chiến lược, có vị trí đặc biệt quan trọng trong thế trận phòng thủ của Quân khu 2 cũng như cả nước. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, LLVT tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).

Với vai trò nòng cốt trong xây dựng KVPT, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước về quốc phòng. Hằng năm, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QS-QP của địa phương. Các cấp ủy trong Đảng bộ ra nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ QS-QP ở cấp mình. Trong chỉ đạo thực hiện, cấp ủy, chính quyền các cấp đã gắn việc quán triệt, thống nhất nhận thức, đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện với phát động phong trào quần chúng rộng rãi, động viên mọi nguồn lực cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, chủ động đối phó có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng KVPT, giao cho Bộ CHQS tỉnh làm nòng cốt tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt chủ trương, triển khai thực hiện các nội dung về xây dựng KVPT.

Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục QP-AN, Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp của tỉnh luôn được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần và duy trì hoạt động có hiệu quả cao. Trong 5 năm qua, công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch, tỷ lệ khá, giỏi luôn đạt trên 80%. Cơ quan quân sự các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục QP-AN cho toàn dân; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. LLVT tỉnh thường xuyên tăng cường công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đẩy mạnh các hoạt động thiết thực giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo; góp phần nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn, xây dựng tiềm lực chính trị trong KVPT ngày càng vững chắc.

Bộ CHQS tỉnh thường xuyên chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quyết tâm, kế hoạch tác chiến KVPT và kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ, cháy rừng; tổ chức khảo sát hệ thống công trình dân dụng phục vụ mục đích quốc phòng và tham gia thẩm định các dự án phát triển KT- XH trên địa bàn tỉnh. Cơ quan quân sự cũng đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương huy động mọi nguồn lực, tiến hành đầu tư xây dựng khu căn cứ chiến đấu, sở chỉ huy và các công trình phòng thủ theo quy hoạch, hình thành thế trận liên hoàn vững chắc giữa các cấp, bảo đảm vừa phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển KT-XH, vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương. Công tác xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội có bước phát triển; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng thay đổi, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển. Đây là tiền đề quan trọng để huy động các nguồn lực phục vụ cho các

nhiệm vụ, tình huống QP-AN trong thời bình và sẵn sàng động viên phục vụ chiến tranh.

Tập trung xây dựng LLVT theo hướng tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với thực hiện chủ trương điều chỉnh tổ chức biên chế được Bộ CHQS tỉnh hết sức coi trọng, nhất là xây dựng cơ quan, đơn vị thường trực vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng lực lượng DBĐV “hùng hậu”, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đúng cơ cấu thành phần và sẵn sàng động viên tăng cường cho lực lượng thường trực khi cần thiết; trong đó, đã coi trọng đăng ký, quản lý, phúc tra, bảo đảm đúng, đủ chỉ tiêu quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện theo quy định. Hiện nay, tỷ lệ đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự toàn tỉnh đạt 54%, tỷ lệ đảng viên đạt 10,7%, khả năng động viên khi có lệnh đạt 98%. Xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”, số lượng đạt 2,35% tổng dân số, chất lượng ngày càng cao, tỷ lệ đảng viên đạt 24,8%, đoàn viên chiếm 58,3% và sẵn sàng phương án mở rộng lực lượng khi có tình huống; ưu tiên bảo đảm số lượng, chất lượng cho địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh chính trị.

Công tác huấn luyện, diễn tập hàng năm đều hoàn thành tốt kế hoạch (mỗi năm diễn tập KVPT từ 1-2 địa phương cấp huyện và 25% cấp xã). Trong diễn tập KVPT cấp tỉnh, cấp huyện, được vận hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các cơ quan, ban, ngành, trong đó cơ quan quân sự là nòng cốt trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện. Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh đã chủ trì phối hợp các cơ quan, ban ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức diễn tập KVPT tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá đạt xuất sắc. Đây là cơ sở để tỉnh điều chỉnh các phương án, quyết tâm tác chiến phòng thủ, kế hoạch chiến đấu phòng thủ.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng KVPT thời gian qua chính là kinh nghiệm quý báu và là cơ sở, tiền đề vững chắc để Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn giữ vững vai trò là lực lượng tham mưu nòng cốt xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

004. VĂN THI/ Làm tốt công tác chính sách góp phần gìn giữ giá trị lịch sử// Quân khu hai.- Số báo Xuân Nhâm Dần 2022 - Tr.12

Trải qua các cuộc chiến tranh, Tây Bắc luôn là hậu phương lớn đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế. Chiến tranh kết thúc, trên địa bàn có hơn 3.300 “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”, gần 30 nghìn thương binh, bệnh binh, gần 20 nghìn người bị nhiễm chất độc da cam... Hơn 51.200 người đã anh dũng hy sinh, trong đó còn hơn 27 nghìn liệt sỹ chưa tìm được mộ.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu vẫn thường tâm niệm và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn: Việc quan tâm, chăm lo thực hiện chính sách quân đội, hậu phương quân đội là một trong những

nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu; cần tích cực phối hợp tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong giải quyết công tác chính sách, chăm lo, phụng dưỡng, hỗ trợ tri ân người có công, góp phần khích lệ, động viên các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Có mặt ở Điện Biên trong không khí xôn xang của lòng người trước thềm xuân mới, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 2 và Ban chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên cùng với Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thành kính tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ vừa được đón nhận từ bên nước bạn Lào về Nghĩa trang Tông Khao (Điện Biên).

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “giúp Bạn là tự giúp mình”, trong những năm tháng khốc liệt của các cuộc chiến tranh trước đây đã có biết bao cán bộ, chiến sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam, ngày đêm lặn lội dọc dãy Trường Sơn hùng vĩ đến với Bạn Lào, kề vai sát cánh chống kẻ thù chung. Để rồi, trong lúc sinh tử đã dệt nên những câu chuyện huyền thoại của những người mẹ Lào đã từng dành những giọt sữa của mình, mà theo phong tục của người Lào, sữa chính là dòng máu và chỉ để nuôi con, việc cho người khác là điều kiêng kỵ. Vậy mà có những người như mẹ Kanchia, ở bản Phon, huyện Lamam, tỉnh Xekong đã từng vắt sữa cứu sống bộ đội tình nguyện Việt Nam bị thương nặng, khi tuổi mới 18 và đang nuôi con đầu lòng. Và còn biết bao câu chuyện đẹp về nhường cơm xẻ áo, thậm chí nhường cho nhau được sống, cùng vô vàn những hành động, nghĩa cử cao đẹp của tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào có một không hai trên thế giới.

Hôm nay, những cán bộ, chiến sỹ Đội Quy tập mộ liệt sỹ, Cục Chính trị Quân khu 2 đã và đang phát huy cao độ truyền thống, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, ngày đêm vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, có mặt ở các bản làng, nơi rừng sâu, núi cao, vực thẳm các tỉnh Bắc Lào để tìm kiếm, cất bốc hài cốt các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam. Các anh đã và đang làm việc bằng chính cái tâm của mình. Riêng mùa khô 2021-2022 có 12 hài cốt liệt sỹ được hồi hương về nước sau bao năm tháng nhọc nhằn tìm kiếm. Trong đó, có 6 hài cốt liệt sỹ đã xác định được danh tính, quê ở miền Bắc gồm các tỉnh, thành: Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Hà Nội.

Hơn nửa thế kỷ qua, ngày quê hương tiễn các Anh lên đường trong bối cảnh từ miền Trung trở vào còn đang chìm trong khói lửa. Vậy mà tinh thần lạc quan và niềm tin của tuổi 20 đã thôi thúc các Anh xông pha nơi hòn tên - mũi đạn, gánh trọn trách nhiệm với non sông đất nước, với bạn bè quốc tế. Để rồi mấy chục năm qua các Anh còn nằm lại nơi rừng sâu nước Bản. Năm tháng đã qua, chùng ấy thời gian vẫn chưa thể xoa dịu nỗi đau mất mát của các gia đình liệt sỹ. Việc tìm kiếm, quy tập và hồi hương các Anh trở về Đất Mẹ là một chủ trương lớn, đúng đắn; là niềm khát khao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đúng như mong muốn của Trường ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 mỗi khi có dịp sẻ chia với đồng đội, với các cấp, các ngành rằng: “Chúng ta đã và đang được hưởng cuộc sống thanh bình, chính là công lao to lớn, là xương máu của các thế hệ những lớp người đi trước. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay, đặc biệt là những cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ liên quan đến chính

sách, liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hãy tận tâm hơn nữa, hãy trách nhiệm cao hơn nữa, hãy đặt cương vị mình, gia đình mình là những gia đình có công, là những thân nhân của liệt sỹ để mà xả thân với nhiệm vụ. Thời gian không cho phép chúng ta chậm chễ dù chỉ một ngày, hãy chạy đua với thời gian để công tác chính sách được triển khai theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, đáp ứng lòng mong mỏi chính đáng của thân nhân các gia đình liệt sỹ; để máu xương của các Anh không uổng”. Một lần nữa xin nhắc lại rằng, sự phồn vinh của đất nước, cuộc sống đủ đầy và niềm hãnh diện với bạn bè quốc tế hôm nay, đã có biết bao những người chồng, người cha, người con thân yêu của biết bao gia đình lên đường làm nhiệm vụ quốc tế. Chúng ta vô cùng tự hào về các Anh. Tên tuổi, chiến công của các Anh sẽ sống mãi trong lịch sử và nhân dân hai nước Việt - Lào. Tổ quốc và Nhân dân đời đời ghi nhớ các Anh. Ghi nhớ công lao to lớn của những người cha, người mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ những người con trung hiếu. Ghi nhớ mãi tấm lòng thủy chung, son sắt của những người vợ đã tần tảo một nắng hai sương thay chồng đảm đang ở hậu phương để các Anh yên lòng cầm súng nơi chiến trận. Hãy làm tốt hơn nữa công tác chính sách, chính là giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau biết trân quý và gìn giữ giá trị lịch sử, để mãi lắng sâu, in đậm trong tâm trí mỗi người về sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh chúng ta.

Những ngày đầu xuân này, diễn biến của dịch Covid-19 vẫn còn hết sức phức tạp, việc tiếp nhận và hồi hương hài cốt các Anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam về nước được tiến hành theo phương pháp chuyển tiếp tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, với sự đại diện của Ban công tác đặc biệt tỉnh UđômXay đại diện cho Ban công tác đặc biệt 6 tỉnh Bắc Lào và Hội người Việt Nam tỉnh UđômXay; Đội Quy tập mộ liệt sỹ, Cục Chính trị Quân khu. Gần 10 giờ trưa, dưới cái nắng ấm áp của tiết trời mùa xuân, đoàn xe chở hài cốt liệt sỹ từ trung tâm tỉnh UĐômXay tiến gần về cửa khẩu, trong tiếng còi xe dẫn đường của nước Bạn vọng về nghe sao mà da diết như tiếng rừng thiêng giữa đại ngàn Tây Bắc.

Đoàn xe dừng bánh, những ánh mắt rục rịch và những cử chỉ không trực tiếp nhưng cũng đầy thân thiện giữa 2 bên đã nói lên tình anh em Việt - Lào đặc biệt. Trời Điện Biên - mảnh đất thiêng càng về trưa bầu trời càng thêm xanh trong lạ kỳ. Đoàn xe đưa các Anh về Đất Mẹ uy nghi trọng thị. Hai hàng chiến sỹ trẻ tay ôm súng, mắt rục rịch trong bộ quân phục tiêu binh luôn trong tư thế trang nghiêm cũng trở nên oai hùng hơn. Suốt dọc hai bên đường trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, các tầng lớp nhân dân trên tay cầm cờ Tổ quốc và cờ nước Bạn vẫy chào đón đoàn, khiến lòng người càng thêm cảm xúc linh thiêng trào dâng đến khó tả.

12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam lần này, có 6 hài cốt chưa xác định được danh tính tổ chức truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Tông Khao, thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên). 6 hài cốt xác định được danh tính sẽ được Đội Quy tập mộ liệt sỹ, Cục Chính trị Quân khu trực tiếp đưa về quê hương nơi chôn nhau cắt rốn của các liệt sỹ ở các tỉnh, thành trong nước để tổ chức truy điệu và an táng tại quê nhà. Từ nay các anh đã có người chăm sóc, khói hương, không còn quạnh hưu giữa đại ngàn nơi đất Bạn, hy vọng ở bên kia linh hồn các Anh hùng liệt sỹ sẽ thanh thản hơn, siêu thoát hơn để âm dương, đất trời mãi giao thoa hòa hợp như trời xuân Tây Bắc đón các Anh về.

Năm 2021, Quân khu đã thẩm định, giám định làm thủ tục cho trên 300 trường hợp được hưởng trợ cấp thương binh; chi trả chế độ trợ cấp theo các Quyết định số 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 9.686 trường hợp; xây dựng và bàn giao 40 nhà tình nghĩa; phụng dưỡng 44 Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách.

005. HÀ XUÂN - KHÁNH SÈNH Các đơn vị tiền quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương// Quân đội nhân dân.- Số 21831.- Ngày 15/1/2022 - Tr.3

* Sáng 13-1, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức lễ tiễn hơn 100 quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho quân nhân hoàn thành NVQS, đơn vị đã làm tốt công tác tư tưởng; giải quyết đúng, đủ các chế độ, chính sách theo quy định của Bộ Quốc phòng; tiến hành kiểm tra y tế, xét nghiệm Covid-19 và cử các đoàn cán bộ trực tiếp đưa quân nhân hoàn thành NVQS về bàn giao cho các địa phương. ()

* **Trung đoàn 741** (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên) và **Trung đoàn 82** (Quân khu 2) cũng vừa tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương. Trong hai năm học tập, rèn luyện tại đơn vị, các quân nhân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đạt kết quả cao trong công tác. Nhiều đồng chí được khen thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, “Chiến sĩ tiên tiến”, lập nhiều thành tích cao trong hội thi, hội thao ở các cấp. Sau thời gian phục vụ trong quân ngũ, các chiến sĩ được bồi dưỡng phẩm chất đạo đức của quân nhân cách mạng, có sức khỏe tốt, ý thức kỷ luật nghiêm, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

006. Hồi âm loạt bài “Đảng trong lòng dân Tây Bắc”// Quân đội nhân dân.- Số 21841.- Ngày 25/01/2022 - Tr.2

LTS: Từ ngày 14-1 đến ngày 18-1, Báo Quân đội nhân dân đăng vệt bài “Đảng trong lòng dân Tây Bắc”. Ngay sau khi các bài viết được đăng tải, tòa soạn nhận được nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc, trong đó có nhiều cán bộ, chuyên gia, nhà nghiên cứu bày tỏ sự đồng tình với nội dung vệt bài; đồng thời đề xuất các giải pháp để xây dựng và phát triển các tỉnh vùng Tây Bắc. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến tiêu biểu.

Đồng chí HOÀNG THANH HẢI, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên:

Nhiệm vụ quan trọng là không để bản “trắng” đảng viên

Loạt bài “Đảng trong lòng dân Tây Bắc” đăng trên Báo Quân đội nhân dân đã đề cập đến những vấn đề cốt lõi và phản ánh đúng bản chất việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở đảng thời gian qua ở Tây Bắc nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng. Thực tế, mặc dù nghị quyết các cấp đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phát triển nguồn đảng viên, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nhưng do nhiều nguyên nhân, việc phát triển đảng viên ở vùng đồng bào DTTS hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, ở các chi bộ tăng cường, chi bộ ghép, tính ổn định không cao, nguy cơ tái “trắng” chi bộ có thể xảy ra.

Tại tỉnh Điện Biên, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 13-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đến nay, 100% thôn bản đã có đảng viên. Số thôn, bản chưa có tổ chức đảng từ 328 hiện còn 87 thôn, bản, giảm 241 thôn, bản chưa có chi bộ. Với kết quả đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Kết luận số 425-KL/TU ngày 10-12-2019 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/ TU. Trong đó nhấn mạnh, cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và công tác phát triển đảng viên. Một số địa phương có tỷ lệ thôn, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên, có nguy cơ tái “trắng” đảng viên, tái “trắng” chi bộ còn cao như huyện Nậm Pồ, Mường Nhé... cần tiếp tục tập trung lãnh đạo triển khai khảo sát, nắm tình hình dân cư, địa bàn, rà soát đối tượng để lựa chọn bồi dưỡng, có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng. Quan tâm bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đội ngũ trưởng thôn, bản, công an viên, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, thanh niên có đủ tiêu chuẩn và nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.

Để nâng cao chất lượng đảng viên kết nạp mới, các tổ chức cơ sở đảng cần tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 19-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 28CT/TW ngày 21-01-2019 về “nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở đảng cần lãnh đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

007. Hồi âm loạt bài “Đảng trong lòng dân Tây Bắc”// Quân đội nhân dân.- Số 21842.- Ngày 26/01/2022 - Tr.1+2

LTS: Cùng với sự nhất trí cao về bức tranh chung của tình hình Tây Bắc được phản ánh sinh động trong loạt bài "Đảng trong lòng dân Tây Bắc", nhiều ý kiến của bạn đọc cũng mạnh dạn đề xuất, hiến kế một số giải pháp thiết thực, với mong muốn giúp Tây Bắc bứt phá, đi lên.

Đảng viên PỒ DÀN XINH, người có uy tín ở bản Tả Kô Khừ, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên:

Cán bộ, đảng viên phải một lòng vì dân

Đọc loạt bài “Đảng trong lòng dân Tây Bắc” đăng trên Báo Quân đội nhân dân, tôi như thấy lại chính mình trong những năm tháng đang công tác trên cương vị Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Đó là một thời kỳ sôi nổi, nhiệt tình, tâm huyết cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đưa ánh sáng của Đảng về với đồng bào xã Sín Thầu.

Đã hơn 6 thập kỷ trôi qua, từ khi chi bộ đầu tiên được thành lập ở xã Sín Thầu, lớp lớp đảng viên người Hà Nội chúng tôi nguyện dành trọn niềm tin sắt son theo Đảng. Nhớ lại những ngày đầu, vấn đề khó khăn lúc ấy là làm thế nào để đưa ánh sáng của Đảng đến với đồng bào trong điều kiện các thế lực thù địch thường xuyên lôi kéo, xuyên tạc, nói xấu Đảng, hòng gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Thế nhưng, với tinh thần tất cả vì đồng bào, chúng tôi đã bám dân, bám cơ sở để vận động, tuyên truyền, thuyết phục bằng lời nói và việc làm. Để giúp dân bản từng bước thoát đói nghèo, vươn tới no ấm, chúng tôi vận động người dân trước hết phải định canh, định cư rồi chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sử dụng giống mới trong trồng trọt, chăn nuôi.

Tôi cùng đội ngũ cán bộ xã gương mẫu, đi đầu, đổi mới, phát triển mô hình kinh tế trang trại VAC để hướng dẫn đồng bào làm theo. Để giải quyết các vấn đề xã hội, chúng tôi kiên trì xóa bỏ hiểm họa của ma túy và các tập tục lạc hậu. Bên cạnh đó, Sín Thầu thường chăm lo công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, xóa “bản trắng đảng viên”; chăm lo công tác giáo dục, tạo nguồn cán bộ trẻ.

Điều đáng mừng là đời sống đồng bào giờ đây được khởi sắc vươn lên, không chỉ biết làm kinh tế, đồng bào đã trở thành những cột mốc bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Các thế hệ đảng viên trẻ càng về sau càng phát huy được phẩm chất, năng lực của người cán bộ, đảng viên dân tộc Hà Nhì. Dù ở cương vị nào, những đảng viên ở Sín Thầu vẫn kiên trung, luôn giữ vững phẩm chất, khẳng định tính tiên phong, gương mẫu, sôi nổi, nhiệt tình tựa như những cánh tay nối dài đưa các nghị quyết của Đảng đến với lòng dân, qua đó xây dựng đời sống đồng bào ngày càng thêm ấm no, hạnh phúc.

008. Nhữ Văn Quảng/ Hội NCT tỉnh Điện Biên: Một năm hoạt động toàn diện, hiệu quả// Người cao tuổi số 6.- Ngày 8/1/2022 - Tr.2

Năm 2021, các cấp Hội NCT tỉnh Điện Biên tổ chức thành công Đại hội cơ sở và tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỉ niệm 80 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam. Hội NCT cơ sở bầu 272 ủy viên Ban Chấp hành, 238 Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

Hội tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiện toàn Ban Đại diện Hội NCT tỉnh. Trong năm kết nạp 2.043 hội viên, nâng tổng số toàn tỉnh lên 44.072 người. Các cấp Hội phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị địa phương tổ chức 20 lớp tập huấn về chủ trương, chính sách đối với NCT và kĩ năng công tác Hội cho 609 cán bộ, hội viên.

Tỉnh hiện có 37.811 NCT được cấp thẻ BHYT (đạt 92%), 17.332 NCT được khám sức khỏe định kì và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe. Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành lập Khoa Lão, Trung tâm Y tế huyện bố trí khám, chữa bệnh riêng cho NCT. Gần 9.000 hội viên được khám bệnh về mắt, 527 người được chữa mắt, 660 người được tặng kính nâng thị lực, tổng kinh phí hỗ trợ 250 triệu đồng. 6.368 NCT từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, 1.382 NCT từ 60 - 79 tuổi được trợ cấp xã hội. 3.591 NCT được chúc thọ, mừng thọ với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng; 111 cụ tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước tặng quà và thiệp mừng thọ; 423 cụ từ 100 tuổi trở lên, 732 người tròn 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà mừng thọ.

Trên 200 NCT của 10 CLB NCT đến từ 9/10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia “Liên hoan Tiếng hát NCT” tỉnh lần thứ IV với 74 tiết mục. Tỉnh có 209 CLB văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thu hút 6.071 NCT tham gia; 25 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động hiệu quả. Tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng cho các

CLB mới, UBND huyện Điện Biên Đông hỗ trợ 60 triệu đồng cho 2 CLB. 40% NCT tham gia lao động sản xuất, trong đó 2.810 NCT đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, 399 NCT làm chủ trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh; NCT hiến 10.729m² đất, 4.430 ngày công, 74,58 triệu đồng xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trồng 15.550 cây các loại, tỉ lệ sống trên 80%...

Hội NCT vận động 100 tập thể, 12.907 cá nhân đăng kí tự quản 395,67km đường biên giới; 315 tổ và 2.188 thành viên đăng kí tự quản về an ninh trật tự thôn, bản. NCT cung cấp 192 tin có giá trị cho công an và bộ đội biên phòng, hòa giải thành công nhiều vụ việc, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, quản lí, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới. 296 thôn, bản và 29/29 xã biên giới triển khai 148 hòm thư tổ giác xuất, nhập cảnh trái phép. 3.006 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, được tin nhiệm cao.

Đến năm 2021, có 124/129 xã, phường, thị trấn, đạt tỉ lệ trên 85%, 1/10 huyện, thị (Mường Chà) xây dựng được Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT, số dư gần 1,3 tỉ đồng. Chân quỹ đạt 7,467 tỉ đồng, sử dụng đúng quy định và hiệu quả.

Năm 2021, các cấp Hội NCT tỉnh được Trung ương Hội, UBND tỉnh và các cấp, các ngành tặng 31 Bằng khen, 491 Giấy khen cho tập thể, cá nhân; Trung ương Hội tặng 69 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT”; Ban Đại diện Hội NCT tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân; đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 cá nhân.

009. TÂM NHƯ/ Khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên// Đại đoàn kết.- Số 23.- Ngày 23/01/2022 - Tr.3

Ngày 22/1, UBND tỉnh Điện Biên và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh, dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên được khởi công là nỗ lực rất lớn của địa phương trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, từ đó tạo khí thế mới trong việc thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.

Phó Thủ tướng cho biết, việc sớm hoàn thành đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

Để Cảng hàng không Điện Biên có thể đồng bộ khai thác máy bay A320, A321 và tương đương, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên sẽ xây dựng đường cất hạ cánh 35-17 kích thước 2400mx45m, sân quay 2 đầu, kết cấu bê tông xi măng đảm bảo khai thác máy bay A320/A321 hoặc tương đương... Nhà ga hành khách được thiết kế gồm 2 tầng với đường nét kiến trúc hiện đại, hài hòa; trong đó, tầng 1 bao gồm khu vực mái sảnh, khu vực hành khách đi và khu vực hành khách đến; tầng 2 là khu vực phòng chờ, phòng khách hạng thương gia, khu vực dịch vụ thương mại và các khu vực phụ trợ phục vụ khai thác.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp I, với tổng mức đầu tư hơn 1.467 tỷ đồng từ nguồn vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Việc giải phóng mặt bằng với tổng mức đầu tư 1.555 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh Điện Biên đã được tỉnh Điện Biên triển khai, đảm bảo tiến độ và phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt của Cảng hàng không Điện Biên.

Dự kiến, Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý III năm 2023 để chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

010. PHẠM KIÊN/ Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Điện Biên: Điểm sáng và hướng đi mới hiệu quả// Quân đội nhân dân.- Số 21844, ngày 28/1/2022 - Tr.1+4

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10-12-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020, bức tranh nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Song do những khó khăn mang tính đặc thù, địa phương vẫn còn nhiều tiêu chí chưa đạt và khó thực hiện nếu như không có giải pháp hiệu quả.

Điểm sáng nông thôn mới

Cách đây chưa lâu, chúng tôi có dịp tham quan lớp kỹ thuật chăn nuôi gia súc do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Mường Nhé tổ chức. Buổi tập huấn đã kết thúc nhưng vẫn có rất nhiều dân bản nán lại để hỏi thêm về các kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi cho đàn gia súc. Phần lớn các hộ dân này đều là những tấm gương tiêu biểu trong tăng gia sản xuất ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé cho biết: Thực hiện tiêu chí xây dựng NTM, thời gian qua, việc đào tạo nghề cho người lao động đã giúp người dân Mường Nhé thay đổi về nhận thức. Trước đây, nhiều người tham gia học nghề để được hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí thì đến nay người lao động đã ý thức học nghề sẽ giúp họ tận dụng tài nguyên đất đai, đa dạng ngành nghề để vươn lên xóa đói giảm nghèo. Từ đó huyện đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Theo số liệu, hiện nay huyện Mường Nhé có tổng số lao động nông thôn được đào tạo giai đoạn 2015-2020 (từ 3 tháng đến trình độ cao đẳng) là gần 4.000 người. Sau khi tham gia các lớp đào tạo nghề có hơn 3.400 lao động có việc làm; trong đó số gia đình có người tham gia học nghề trở thành hộ có thu nhập khá đạt gần 600 hộ. Đây là kết quả tích cực trong thực hiện xây dựng tiêu chí NTM ở địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định: Một trong những kết quả nổi bật sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND, đó là tỷ lệ lao động của tỉnh có việc làm ngày càng tăng. Bình quân giai đoạn năm 2016-2020, tỉnh Điện Biên đào tạo hơn 6.400 lao động/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 73%, đạt 124,5 % so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Đến nay, có 100% xã đạt tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm, tăng 34 xã, đạt 141% so với mục tiêu nghị quyết. Đây được xem là nỗ lực của hệ thống chính trị các cấp trong việc thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, qua đó góp phần phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động theo bộ tiêu chí NTM.

Điện Biên là tỉnh miền núi có 129 xã, phường, thị trấn. Giai đoạn 2016-2020 toàn tỉnh vẫn còn 114 xã cần phải hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Tỉnh xây dựng NTM trong điều kiện nhiều khó khăn, như: Nguồn lực đầu tư cho phát triển KT-XH còn hạn chế, các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng chống phá; di cư tự do gây mất an ninh chính trị. Một số địa phương còn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước... Trong điều kiện đó, thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan chức năng, đoàn thể đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình.

Sau 5 năm triển khai Chương trình xây dựng NTM theo tinh thần Nghị quyết số 50/NQ-HĐND đã tạo được chuyển biến tích cực trong đời sống của nhân dân trên địa bàn. Xây dựng NTM trở thành phong trào sôi nổi và rộng khắp. Nông thôn được quy hoạch theo hướng phát triển toàn diện. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tỷ lệ hộ nghèo giảm. Các điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.

Tìm hướng đi hiệu quả

Không thể phủ nhận những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng NTM của tỉnh Điện Biên. Song do nhiều nguyên nhân mang tính đặc thù của địa phương dẫn đến nhiều tiêu chí trong chương trình chưa đạt được, đặc biệt là ở các huyện vùng sâu, vùng xa, một số chỉ tiêu nghị quyết được xem là khó thực hiện.

Mới đây chúng tôi về Tả Sìn Thàng là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn thuộc huyện Tủa Chùa. Với xuất phát điểm kinh tế thấp, mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã mới chỉ đạt 8 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo gần 49%, sau 5 năm xây dựng NTM đến nay xã mới đạt 7/19 tiêu chí. Đối với các tiêu chí chưa đạt, trong đó tiêu chí về: Thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm được đánh giá là khó thực hiện. Thực tế thì không chỉ riêng Tả Sìn Thàng, đây là thực trạng chung của nhiều địa phương trong quá trình xây dựng NTM. Dẫn chứng như xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, đến nay còn 4 tiêu chí chưa đạt, gồm: Giao thông, thu nhập, hộ nghèo và nhà ở dân cư. Theo ông Quảng Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Mường Pồn: Địa phương phấn đấu đến năm 2022 đạt chuẩn NTM, tuy nhiên cả 4 tiêu chí trên đều rất khó thực hiện, đặc biệt tiêu chí nhà ở dân cư và giao thông cần phải có nguồn lực mới có thể thực hiện. Trong khi đó, đến cuối năm 2021, xã chưa được phân bổ nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng NTM; vốn huy động trong nhân dân không có. Vì vậy, một số công trình, dự án đến nay vẫn chưa thực hiện được, như: Xây dựng kè chống sạt lở kênh Phai Đán Cò Chạy; đường nông thôn bản Huổi Un...

Nguyên nhân tình trạng trên được lý giải bởi Điện Biên là tỉnh miền núi, xa các trung tâm kinh tế lớn, trình độ sản xuất còn hạn chế, quy mô nền kinh tế còn nhỏ lẻ. Mặc dù nhu cầu xây dựng NTM là rất lớn nhưng nguồn lực huy động, đầu tư còn hạn chế. Một số chính sách, cơ chế thực hiện NTM, đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp còn chưa đồng bộ. Năng lực của cán bộ cơ sở và nhận thức của đồng bào các dân tộc còn chưa đồng đều nên ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai và chất lượng

chương trình. Một số địa phương vẫn nặng về thành tích, số lượng dẫn đến việc xây dựng NTM mặc dù có thay đổi nhưng đời sống nhân dân chưa được nâng cao. Nhiều địa phương vẫn còn mang tính trông chờ vào Nhà nước. Cá biệt một bộ phận tâm lý không muốn thoát nghèo để hưởng trợ cấp... Đây chính là rào cản lớn khiến cho Chương trình xây dựng NTM chưa đạt được kết quả mong muốn.

Mục tiêu tỉnh Điện Biên phấn đấu đến hết năm 2025 có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM (trong đó, có 10% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu); 50% số thôn, bản được công nhận đạt chuẩn NTM. Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Điện Biên xác định, tập trung ưu tiên chỉ đạo xây dựng NTM cấp thôn, bản, trong đó nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Các địa phương cần xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thật cụ thể, chi tiết, nhất là giải pháp hỗ trợ các thôn, bản địa bàn vùng gian khó để từng bước hoàn thành tiêu chí NTM, giảm nghèo bền vững và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Thực tế cho thấy, ở nhiều địa phương khi thực hiện các tiêu chí NTM về hệ thống hạ tầng, làm đường giao thông, nhiều hộ dân hiến đất, hiến nhà để làm NTM. Vì vậy, việc huy động sức mạnh tinh thần, vật chất của nhân dân trong xây dựng NTM là vấn đề quan trọng. Muốn vậy, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân để khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển KT-XH.

Tỉnh ủy Điện Biên vừa ban hành Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 29-7-2021 về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển toàn diện sản xuất nông lâm nghiệp trên cơ sở cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, có liên kết và ứng dụng công nghệ cao, tăng cường khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương. Đây được xem là giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy quá trình xây dựng NTM hiệu quả, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển, bền vững.

Kết quả thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh: Điện Biên có 38 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM, vượt 3 xã, đạt 108,57% so với nghị quyết; số tiêu chí bình quân đạt 11,9 tiêu chí/xã, vượt 0,6 tiêu chí/ xã so với mục tiêu nghị quyết

011. Lê Lan/ Lên hương cà-phê Tây Bắc// Thời nay.- Số 1254.- Ngày 20/01/2022 - Tr.16

Nghe chúng tôi đề nghị thăm vườn cà-phê, ông Kiều Xuân Hoàng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) đáp ngay: “Đề mình đưa các bạn đi, mùa này các vườn cà-phê đang vui như hội!”.

Như vàng, như bạc

Trên đường đi thăm vườn cà-phê ở thị trấn và hai xã Ảng Nưa, Ảng Cang, chúng tôi gặp từng tốp hàng chục người với linh kính những túi, những bao bên sườn. Ông nói khẽ, bà con là người dân tộc H'Mông, Thái, Dao ở các huyện Tủa Chùa,

Tuần Giáo và Thuận Châu (Sơn La) về đây hái thuê cà-phê. Những ngày chính vụ, cà-phê chín rộ nên nhân công bao nhiêu cũng không đủ, các chủ vườn phải tăng công hái từ 2.000 đồng/kg quả tươi lên 2.200 đồng, thậm chí đến 2.500 đồng/kg để giữ người thu hái. Nhiều chủ vườn hào phóng thuê cả nơi ở cho người hái quả mà chẳng đắn đo gì vì cà-phê vụ này... được nhiều quá!

Trời thương cho khí hậu thuận hòa, năm nay vườn cà-phê khắp các xã Ảng Cang, Ảng Nưa, Ảng Tở, Búng Lao, Mường Đăng, Ngòi Cáy và thị trấn Mường Ảng đều trĩu quả nặng cành. Giá còn tăng gấp đôi, gấp ba năm trước. Nhiều ngày giá còn tăng theo... giờ. Còn như lời chị Tống Thị Yến, chủ vườn cà-phê ở Ảng Nưa thì “cà-phê mùa này quý như vàng, nhân công thu hái hiếm như bạc”!

Trên đường nhỏ dẫn vào vườn cà-phê dưới chân đèo Tàng Quái, ông Hoàng không tiến về phía có tiếng người đang chuyện trò rôm rả mà men theo lối mòn đến mỏm đá sừng sững nơi góc vườn. Đứng ở đó, nhìn khắp cả thung lũng Mường Khoe, rõ từng nương ngô, nương lúa xen giữa những triền đồi xanh thẫm cà-phê. Chỉ về vách núi dưới chân đèo, ông Hoàng rành rọt nhắc từng thông số địa chất, độ cao phù hợp cho việc trồng, chăm sóc, thu hái cà-phê. Và ông bảo, vườn này dù được khuyến cáo không nên trồng cà-phê vì độ dốc quá lớn nhưng người dân không nghe, bởi thời điểm ấy người ta chỉ mong trồng bằng được.

Ngắm đủ đắng cay thì lên hương

“Thời điểm ấy” mà ông Hoàng nhắc đến chính là quãng năm 2009 và 2010, người từ khắp nơi đổ về săn đất trồng cà-phê khiến diện tích trồng mới của huyện nghèo tăng hàng nghìn ha. Chỉ sau 5 năm phát triển “nóng”, diện tích cà-phê Mường Ảng đã tăng từ 388 ha (năm 2007) lên gần 3.200 ha (năm 2012). Trong khi diện tích trồng mới chưa được thu hái, nhiều gia đình đã tính chặt bỏ các loại cây ăn quả để thêm đất trồng cà-phê. Suốt mấy năm liền người ta “quay cuồng” trong “bão”, và khi cà-phê đến kỳ thu hoạch thì niềm hy vọng lại rơi rụng theo mùa. Năm nào cũng thế, trong cái vòng luẩn quẩn “được mùa mất giá” hay khi được giá lại là khi mất mùa, người ta vui hết niềm hy vọng từng gửi gắm vào loài cây được mệnh danh loài cây cứu cánh, “cây làm giàu”.

5 năm liền luẩn quẩn, cực chẳng đã, rất nhiều gia đình trồng đành chặt cà-phê đi trồng cây khác. Cây cà-phê ở Mường Ảng lại chung số phận nhiều loài cây như mắc-ten, thông, dổi... từng có thời được nâng niu, ngợi ca. Hai năm liền, 2014 và 2015, hàng trăm ha cây cà-phê bị chặt phá. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND huyện (khi ấy là Phó Chủ tịch) vẫn nhớ như in những ngày cuối năm 2015, vật vã vì cây cà-phê. Nói thì đơn giản chứ vào việc rất khó khăn. Vận động nhân dân không phá cà-phê thì trả lời thế nào câu hỏi “Giữ cây cà-phê dân sống bằng gì?”. Cà-phê không phải như ngô, sắn, không thể ăn cà-phê thay cơm, trâu, bò cũng không thể ăn cà-phê thay ngô...

Bàn bạc nát nước, cuối cùng anh em trong huyện cũng tìm được cách giải. Giao nhiệm vụ nông nghiệp, khuyến nông phải tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái để năng suất không phụ thuộc thời tiết và chất lượng quả hái đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp thu mua. Huyện cũng đề nghị ngân hàng chính sách ưu tiên cho các hộ trồng cà-phê vay trong thời gian dài hơn, tránh để

bà con vì hạn nợ mà bán tổng bán tháo hoặc bán quả non khi chưa vào mùa. Với nhà đầu tư, doanh nghiệp chuyên về sản xuất, chế biến cà-phê, huyện thường xuyên gặp gỡ, thông tin chính sách hỗ trợ, cam kết tạo thuận lợi tối đa về thủ tục, chính sách để họ yên tâm đầu tư lâu dài.

Dần dần người trồng cà-phê Mường Ảng có niềm tin trở lại. Nhà đầu tư cũng thôi “ngoảnh mặt”. Và hôm nay, trong khi người dân nơi khác đang từng ngày lo thất nghiệp, kiếm từng đồng trang trải qua ngày vì ảnh hưởng dịch Covid, thì ở đây mỗi ngày có gần 700 lao động mải miết làm không hết việc. Chủ vườn cần quả, trả tiền công người hái đã hết ngày. “Vui, vui lắm! Mức giá hiện tại hơn 13 nghìn đồng/kg quả tươi) thì mỗi ha cà-phê được cầm chắc 600 triệu đồng”, chị Tống Thị Yến khoe.

Đợi ly cà-phê đủ ngấm, ông Hiệp mới nói như trái lòng. Giải nghĩa “Mường Ảng” theo tiếng quan hỏa nghĩa là Mường Khoe, ông Hiệp thủng thảng: Vậy mà mấy chục năm rồi có gì tự hào để khoe đâu! Trước, nhiều cây khác cũng chung số phận trồng rồi phá. Hôm nay, qua đoạn trường đăng cay thì không chỉ người trồng cà-phê, mà cả nhà doanh nghiệp và nhà quản lý đều hiểu, để cây cà-phê “lên hương” thì ở đây, với loại cây này, rất cần sự hợp sức và tấm lòng của những con người canh cánh nỗi lo miếng cơm manh áo, mong cho cuộc sống của người dân bớt nhọc nhằn.

“Nhìn cảnh bà con chặt cây, chúng tôi buồn lòng lắm! Đắng đót trong lòng mà không thể chia sẻ. Vì người trồng cà-phê không những không gặp mà còn chẳng bắt lời khi chúng tôi về từng vườn, xin bà con đừng phá”, ông Hoàng khẽ nhớ.

012. PHƯƠNG LINH/ Dừa Mường Chà vững đầu ra// Nông thôn ngày nay.- Số 12.- Ngày 21/01/2022 - Tr.13

Sản xuất đạt chuẩn VietGAP, sản phẩm dừa của HTX Na Sang (huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) đã được 3 doanh nghiệp cam kết bao tiêu. Tham gia vào liên kết chuỗi, nông dân và doanh nghiệp cùng HTX bắt tay phát triển sản xuất, nâng cao giá trị cây dừa và thương hiệu dừa Mường Chà.

Sau những nỗ lực không mệt mỏi, tin vui đã đến với HTX Na Sang. Đầu tháng 1/2021, cùng với 9 sản phẩm khác, dừa quả Na Sang đã được UBND tỉnh đánh giá và xếp hạng 3 sao của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Sản xuất sạch không lo “giải cứu”

Thực hiện đề án xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc do Bộ NNPTNT phê duyệt, từ tháng 3/2017, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Sở NNPTNT Điện Biên) đã triển khai mô hình trồng dừa theo chuỗi cung ứng dừa an toàn.

Thực hiện mô hình là HTX Na Sang (xã Na Sang) với 54 hộ dân tham gia, quy mô 61ha. Cuối tháng 11/2017, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh đã cấp giấy chứng nhận sản phẩm dừa Mường Chà đạt chất lượng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho HTX Na Sang.

Người trồng dừa khi tham gia mô hình sẽ được hỗ trợ kỹ thuật bón lót, làm cỏ từ khi trồng đến khi thu hoạch. Bên cạnh đó, Chi cục đã hỗ trợ 5.000 tem chứng nhận

sản phẩm an toàn và túi đóng gói sản phẩm cho HTX. Sau khi mô hình hoàn thành, quả dứa Mùong Chà đã được đưa vào bày bán tại Siêu thị Tâm Đỏ (TP.Điện Biên Phủ); đưa vào gian hàng trưng bày sản phẩm rau - củ - quả an toàn của Công ty Thực phẩm an toàn Safe Green (TP.Điện Biên Phủ) và một số đơn vị bao tiêu sản phẩm an toàn tại thủ đô Hà Nội.

So với ngô, lúa, đậu tương..., dứa là cây trồng đem lại thu nhập cao hơn 4-5 lần, lại dễ trồng, dễ chăm sóc. Dứa Mùong Chà là loại quả ngon, được nhiều người chọn mua, nên nhờ trồng dứa, nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên khá giả.

Hiện nay, tại Mùong Chà - địa phương có hơn 90% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số, có không ít hộ dân thoát nghèo và giàu lên nhờ cây dứa. Tùy vào diện tích mà thu nhập từ cây dứa là khác nhau nhưng theo tính toán của địa phương, với năng suất 20 tấn/ha, trung bình 1ha mang về cho người dân 50-60 triệu đồng.

Nhiều người dân Mùong Chà chia sẻ, cây dứa cho thu nhập ổn định và có thể trồng gối vụ, thu hoạch quanh năm, vì thế “không dại gì lại dùng các loại thuốc hóa học không được cho phép bỏ vào chính “nồi cơm” của mình!”.

Đáng chú ý, để vượt qua cơn “bão giá” các loại phân bón trong năm nay, HTX hướng dẫn các thành viên, hộ dân liên kết sử dụng phân bón hiệu quả nhất theo nguyên tắc “5 đúng” (đúng chủng loại phân, đúng nhu cầu sinh lý của cây, đúng nhu cầu sinh thái, đúng thời vụ, thời tiết và đúng phương pháp).

Kết nối chuỗi liên kết

Trên địa bàn huyện Mùong Chà, cây dứa được triển khai trồng chủ yếu 3 xã Na Sang, Mùong Mươn và Sa Lông. Để đưa trái dứa Mùong Chà tới nhiều địa phương trên cả nước và giúp bà con yên tâm sản xuất, huyện Mùong Chà đã thành lập 2 HTX là HTX Na Sang và HTX Sa Lông để thu mua dứa cho người dân, đảm bảo giá bán dứa ổn định. Trong đó, mỗi ngày HTX Na Sang mua vào khoảng 40 - 50 tấn dứa.

Hiện nay, 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Thực phẩm Safe Green và Công ty CP Thương mại xuất nhập khẩu Điện Biên cam kết bao tiêu sản phẩm dứa của HTX Na Sang. Tham gia vào liên kết chuỗi, nông dân và doanh nghiệp cùng bắt tay phát triển sản xuất, nâng cao giá trị cây dứa và thương hiệu dứa Mùong Chà.

Thành công nhất của việc hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi là sản phẩm dứa của HTX Na Sang được cấp chứng nhận nông sản an toàn; bao bì, đóng gói đẹp mắt và dán tem, mã truy xuất nguồn gốc được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn, sản phẩm tiêu thụ tốt hơn. Nhờ đó, lợi nhuận của các thành viên cao hơn.

Giám đốc Lê Thanh Tâm cho biết, HTX có trên 160ha dứa, trong đó có 63ha dứa được trồng theo chuẩn VietGAP. Không chỉ bán cho thương lái của các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và TP.Hà Nội, sản phẩm dứa của HTX cũng tìm được đầu ra ổn định bằng việc ký được hợp đồng tiêu thụ từ 2.000 - 2.500 tấn dứa/năm với Công ty TNHH Nông sản xuất khẩu Tấn Phát tại tỉnh Nam Định đến năm 2024.

Hiện nay, toàn huyện Mùong Chà có gần 360ha dứa. Cây dứa là một trong những cây thế mạnh, đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân trên địa bàn huyện. Vì vậy, có thể nói, việc dứa trở thành sản phẩm OCOP là điều kiện quan trọng để tạo đầu ra ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân.

Lãnh đạo Phòng NNPTNT huyện Mường Chà cho biết, trong thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai hướng dẫn người dân sản xuất dứa theo hướng VietGAP, liên kết và nhận được sự trợ lực hiệu quả từ các HTX nông nghiệp trên địa bàn; đồng thời sẽ phát triển thêm các sản phẩm thế mạnh khác trở thành sản phẩm OCOP của địa phương.

Để giữ gìn uy tín thương hiệu dứa Mường Chà, HTXNa Sang đang chú trọng nâng cao chất lượng, hạn chế mở rộng diện tích gây dư cung. Khi cần mở rộng diện tích, HTX, doanh nghiệp và địa phương sẽ có kế hoạch cụ thể nhằm bảo đảm nguồn lợi cho người dân.

013. THÙY NGÂN/ Đặc sắc Lễ hội hoa ban và Cuộc thi Người đẹp hoa ban Điện Biên năm 2022// Quân độn nhân dân cuối tuần.- Số 1357.- Ngày 2/1/2021 - Tr.10

Lễ hội Hoa Ban là sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của tỉnh Điện Biên được tổ chức thường niên nhằm giới thiệu văn hóa, truyền thống đặc trưng, tiêu biểu của nhân dân các dân tộc vùng Điện Biên và Tây Bắc. Lễ hội là dịp quảng bá tiềm năng, vẻ đẹp của mảnh đất, con người Điện Biên đến đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Trải qua 6 mùa lễ hội, hình ảnh Hoa Ban đã trở thành biểu tượng, gắn liền với con người, mảnh đất nơi đây và trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Điện Biên. Mùa lễ hội là điểm hẹn của nhân dân và du khách ngắm Hoa Ban rợp trời Tây Bắc, hòa mình vào không khí lễ hội và trải nghiệm các trò chơi dân gian, thưởng thức các món ăn của người bản địa; khám phá và cảm nhận nét riêng, vốn có của cộng đồng các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban Điện Biên năm 2022 sẽ được diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5-2022. Các hoạt động trọng điểm diễn ra từ ngày 11-3 đến 14-3 tại thành phố Điện Biên Phủ. Thông qua chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, đa dạng, chứa đựng bản sắc văn hóa dân tộc và đặc trưng lịch sử của miền đất Điện Biên Phủ anh hùng, linh thiêng; lễ hội hứa hẹn sẽ mang đến không gian văn hóa đa sắc màu, mang đậm dấu ấn đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban Điện Biên năm 2022 bao gồm các hoạt động chính:

1. Khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022 với chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa rực rỡ. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Điện Biên và được tiếp trên kênh sóng của đài truyền hình một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

2. Cuộc thi ảnh "Check in Điện Biên".

3. Diễu hành văn hóa đường phố: Chủ đề “Đêm hội Hoa Ban”.

4. Hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao: Tó mák lẹ, tung còn, tù lu, bắn nỏ, giã bánh giầy, đẩy gậy, đẩy xe đạp thồ, bịt mắt đập niêu, đu quay, gánh nước qua cầu...

5. Không gian văn hóa vùng cao: Trưng bày, giới thiệu ẩm thực truyền thống, không gian phiên chợ vùng cao. Các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, văn hóa truyền thống các dân tộc. Quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch; chương trình văn nghệ, và các hoạt động cộng đồng của đồng bào các dân tộc Điện Biên.

6. Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 nhằm tìm kiếm người đẹp cả về ngoại hình và tâm hồn. Cuộc thi là thông điệp về sự mến khách, thân thiện của Điện Biên.

Bên cạnh đó nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức tại các huyện như: Lễ hội Thành Bản Phủ tại huyện Điện Biên (tháng 3), Tết Té nước (Bun Huột Nặm) tại huyện Điện Biên (tháng 4), Lễ Gạ Ma Thú tại huyện Mường Nhé (tháng 4).

Hiện nay, du khách đến với Điện Biên không chỉ di chuyển bằng đường bộ và đường bay từ Sân bay Nội Bài mà còn có thể bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Điện Biên của hãng Hàng không Bamboo Airways với tần suất 5 chuyến/tuần. Hệ thống các nhà nghỉ, khách sạn, các homestay sẵn sàng chào đón quý khách gần xa. Đến với Điện Biên mùa Lễ hội Hoa Ban, du khách sẽ được thưởng thức và có nhiều trải nghiệm thú vị về một Điện Biên anh hùng trong quá khứ và vươn lên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Mọi thông tin xin liên hệ: Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên, Điện thoại: 0215 3835 026.

014. Xòe Thái của Việt Nam trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại// Văn Nghệ.- Số 1+2.- Ngày 1/1/2022 - Tr.7

Ngày 15/12 năm 2021, Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đã chính thức ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Xòe được thực hành tại các bản của người Thái chủ yếu ở 4 tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên. Xòe nghi lễ phản ánh vũ trụ quan và nhân sinh quan của người Thái gồm thế giới ở trên Trời, ở mặt đất và của thần linh, thể hiện ước vọng của con người, cầu mong sự trợ giúp, phù hộ của thần linh có một cuộc sống no đủ, bình an. Đồng thời là biểu tượng của lòng cởi mở, hiếu khách, là dấu ấn văn hóa tộc người, và bản sắc văn hóa của người Thái vùng Tây Bắc Việt Nam.

Như vậy, với Nghệ thuật Xòe Thái, Việt Nam đã có gần 30 di sản được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

015. N.Nguyễn/ Công nhận 19 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia// Công an nhân dân.- Số 6019.- Ngày 19/1/2022 - Tr.6

Bộ VHTTDL vừa ban hành các quyết định công bố 19 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Trong đó, di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống chiếm số lượng cao nhất, gồm 10 lễ hội: Lễ hội Vật cầu nước làng Vân, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Lễ hội Tiên Lục, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Lễ hội Kỳ yên đình Tân An, phường Tân An, TP Thủ Dầu Một; Lễ hội Dinh Thày Thím, xã Tân

Tiền, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận; Lễ hội cầu mưa, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; Lễ hội làng Bình Hải, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; Lễ hội Đình Hùng Lô, xã Hùng Lô, TP Việt Trì; Lễ hội Đền Vân Luông, phường Vân Phú, TP Việt Trì; Lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ, huyện Quảng Ninh và TP Đồng Hới; Lễ hội đua ghe ngo của người Khmer, huyện Thạnh Trị, huyện Châu Thành, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Các di sản còn lại thuộc loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng, Nghệ thuật công truyền thống, Tri thức dân gian, Nghệ thuật trình diễn dân gian, bao gồm: Lễ mừng cơm mới của người Xinh Mun, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên; Lễ cầu mùa, cầu mưa của người Dao, Lễ cầu an của người Giáy, tỉnh Hà Giang; Nghệ thuật Khèn của người Mông, tỉnh Điện Biên; Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lô Lô Đen, tỉnh Hà Giang; Hát Xẩm, huyện Yên Mô, huyện Kim Sơn, TP Ninh Bình; Nghề làm nước mắm và nghề làm bánh trắng Phú Yên, tỉnh Phú Yên; Nghệ thuật chế biến món ăn chay, huyện Gò Dầu, huyện Trảng Bàng, huyện Tân Châu, huyện Dương Minh Châu, thị xã Hòa Thành, TP Tây Ninh.

016. Ngọc Ánh/Giải pháp nào để phát huy giá trị lễ hội truyền thống?// An ninh biên giới.- Số 2.- Chủ nhật ngày 09/1/2022 - Tr.24

Các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam có nhiều lễ hội truyền thống gắn với quá trình lập bản, lập mừng, lễ nghi nông nghiệp, tâm linh... Qua thời gian, nhiều lễ hội dân gian đã bị thất truyền, mai một. Trước thực trạng đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã chỉ đạo các Sở VHTT&DL phối hợp với chính quyền địa phương phục dựng lại các lễ hội dân gian để bảo tồn, phát huy trong đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, sau phục dựng, nhiều lễ hội vẫn chưa đủ sức hồi sinh.

Thất truyền lễ hội

Khoảng những năm 1980 trở về trước, những người con dân tộc Thái trong các bản làng miền Tây Nghệ An đều biết đến Lễ hội Xăng khan - một lễ hội tín ngưỡng tâm linh độc đáo của dân tộc mình. Lễ hội này do các thầy mo đứng ra tổ chức và làm chủ lễ, với ý nghĩa tạ ơn các thầy mo tiền bối, tổ tiên đã dạy cho người làm mo cách bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Lễ hội Xăng khan cũng là dịp để người dân khắp bản trên, làng dưới trả ơn thầy mo đã chữa khỏi bệnh cho người thân trong gia đình.

Trong Lễ hội Xăng khan, cả phần lễ lẫn phần hội đều chứa đựng những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể quý giá, độc đáo của cộng đồng người Thái. Đó là cây boọc mạy (cây hoa) - trung tâm hành lễ với những vật tượng trưng cho cuộc sống vạn vật như: chim, cá, ve sầu, rắn... Đó còn là những lễ vật ẩm thực dân tộc được dâng lên trong lễ cúng như: rượu trắng, rượu cần, gà luộc, thịt lợn, cá nướng, trầu cau... Đặc biệt là những áng sử thi, trường ca, truyền thuyết bằng văn vần kể về thuở khai lập bản mừng, về những anh hùng dân tộc Thái, về thần linh, tổ tiên trên mừng Trời... được thầy mo sử dụng trong các bài cúng khi hành lễ.

Ngoài ra, trong Lễ hội Xăng khan còn có âm thanh công chiêng, khắc luống; những bài hát mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc; những điệu múa lễ nghi độc đáo; những

trò diễn tài thuật thú vị của các thầy mo như đi trên than lửa, giữ quả trứng trên mũi kiếm, lẩy răng kẹp vào kiềng bếp đang nung đỏ mà không bị bỏng...

Tuy nhiên, khoảng gần 30 năm nay, trong các bản làng người Thái ở vùng Phủ Quỳ (các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong) đã không còn thấy “bóng dáng” Xăng khan. Nghệ nhân Ưu tú Sầm Văn Bình ở bản Yên Luôm, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp cho biết: “Khoảng năm 1978, tôi được tham dự một lễ Xăng khan do thầy mo Sầm Văn Tấn ở bản Yên Luôm tổ chức. Từ đó đến nay, không thấy ông mo nào ở Quỳ Hợp tổ chức Xăng khan nữa. Bên các huyện lân cận như Quỳ Châu, Quế Phong, cũng chỉ còn một vài ông mo tổ chức Xăng khan khi gia đình có điều kiện sắm sửa đồ lễ (vì làm Xăng khan khá tốn kém kinh phí). Năm 2017, Lễ hội Xăng khan của người Thái Nghệ An được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Tuy nhiên, sau lễ công bố, Xăng khan vẫn chưa hồi sinh trở lại trong cộng đồng người Thái-Quỳ Hợp. Mặc dù toàn huyện vẫn còn 57 người làm nghề mo sống trong các bản, làng vùng sâu, vùng xa”.

Còn tại tỉnh Điện Biên, qua công tác khảo sát, kiểm kê, đánh giá thực trạng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng 20 dân tộc anh em trên địa bàn toàn tỉnh, Phòng Di sản văn hóa (Sở VH-TT&DL) cho biết, có hàng trăm lễ hội văn hóa, nghi lễ tâm linh, lễ nghi nông nghiệp... đã và đang được đồng bào duy trì, tổ chức trong phạm vi gia đình, dòng họ hoặc cộng đồng. Tuy nhiên, anh Thào A Dơ, cán bộ Phòng Nghiên cứu sưu tầm (Bảo tàng tỉnh Điện Biên) chia sẻ: “Qua thời gian, cùng với sự thay đổi của đời sống xã hội, nhiều lễ hội dân gian, lễ nghi liên quan đến tập quán, tín ngưỡng của đồng bào các DTTS đã bị mai một, thất truyền. Ví dụ như Lễ Nhảy lửa của người Dao, huyện Tủa Chùa; Lễ Cầu mùa của người Si La, huyện Mường Nhé; Lễ cưới của người Xạ Phang (Hoa), huyện Mường Chà...”.

Thiếu kinh phí để bảo tồn bền vững

Theo thống kê của Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL), trên cả nước hiện có 395 di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó, có trên 100 di sản văn hóa phi vật thể là lễ hội truyền thống, số còn lại là di sản nghệ thuật trình diễn dân gian và tập quán xã hội và tín ngưỡng... Trong số hàng trăm di sản lễ hội dân gian, có nhiều lễ hội được phục dựng từ ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020.

Tại tỉnh Điện Biên, từ năm 2011 đến nay, từ nguồn ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia, Sở VH-TT&DL đã giao cho Bảo tàng tỉnh triển khai thực hiện phục dựng, bảo tồn mỗi năm từ 1-2 lễ hội dân gian các DTTS, ưu tiên các dân tộc rất ít người. Anh Lê Đình Hải, cán bộ Phòng Nghiên cứu sưu tầm (Bảo tàng tỉnh Điện Biên) cho biết: “Với kinh phí Nhà nước hỗ trợ phục dựng, bảo tồn mỗi di sản chỉ từ 100 đến 200 triệu đồng, mỗi năm, bảo tàng tỉnh cố gắng lắm cũng chỉ tổ chức phục dựng, trình diễn được 1-2 lễ hội. Nhiều lễ hội sau khi phục dựng, trình diễn, hoàn thiện hồ sơ khoa học xong thì “chìm xuống”, chưa phát huy được giá trị trong đời sống cộng đồng”.

Có nhiều nguyên nhân, song, chuyện “thiếu kinh phí bảo tồn bền vững” vẫn là yếu tố then chốt của vấn đề. Theo chị Lê Thị Lan Anh, cán bộ Phòng Di sản văn hóa (Sở VH-TT&DL Điện Biên): “Để các lễ hội, lễ nghi dân gian các DTTS thực sự hồi

sinh, bám rễ sâu bền vào đời sống sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, Trung ương và chính quyền địa phương cần có một khoản kinh phí dành riêng để hỗ trợ đồng bào phục dựng lại lễ hội gắn với những sự kiện văn hóa-chính trị tại địa phương. Ví dụ, hỗ trợ đồng bào mua đạo cụ, trang phục dân tộc để tiến hành nghi lễ; hỗ trợ các nghệ nhân cao tuổi truyền dạy cho lớp trẻ các nghi thức hành lễ, các điệu múa, bài hát dân gian có sử dụng trong lễ hội...”.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần ưu tiên phát triển du lịch gắn với lễ hội. Chính quyền các cấp và các bộ, ngành liên quan hỗ trợ xây dựng các dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và hiểu biết của đồng bào về lễ hội dân gian, từ đó, thu hút cả cộng đồng tham gia bảo tồn và phát huy giá trị của các lễ hội.

017. THÀNH CHƯƠNG/ Lễ hội “Gầu tào” dân tộc Mông sẽ tái hiện ở Điện Biên trong dịp đầu Xuân// Lao động.- Số 24+25.- Ngày 28/1/2022 - Tr.12

Điện Biên là mảnh đất có nền văn hóa vô cùng phong phú. Tuy nhiên, trải qua biến thiên của lịch sử, nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc đã dần mai một. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, trong những năm gần đây, nhiều phong tục, tập quán, lễ hội đặc sắc đã được phục dựng. Lễ hội “Gầu tào” dân tộc Mông dự kiến được phục dựng vào đầu Xuân 2022 là một trong những hoạt động như vậy.

Nghi thức đặc trưng của tín ngưỡng thờ thần

Giống như hầu hết các dân tộc ở vùng Tây Bắc, người Mông theo tín ngưỡng thờ thần với quan niệm “vạn vật hữu linh”. Vì thế họ luôn quan niệm đồi núi, sông suối, cây cỏ đều có các thần linh ngự trị. Theo đó họ tôn thờ thần linh để bày tỏ sự biết ơn và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng no ấm, hạnh phúc.

Lễ hội “Gầu tào” được người Mông tổ chức vào đầu năm mới chính là để cầu sức khỏe, may mắn và mùa màng được bội thu trong năm mới. Đồng thời, đây cũng là dịp để gặp gỡ, giao lưu, hỏi thăm giữa người dân các bản, các vùng và chuẩn bị tâm thế bước vào năm mới.

Thời gian tổ chức Lễ hội thường diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, trong khoảng thời gian từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 10 tháng Giêng. Lễ hội được tổ chức tại một khu đất đủ rộng cho việc tổ chức các nghi lễ và phần hội của bà con các bản. Vì Lễ hội “Gầu tào” là lễ hội đặc trưng của cộng đồng nên các lễ vật đều là sản phẩm nông nghiệp của bà con bản, trong xã cùng góp để dâng cúng thần linh.

Trong phần lễ, thầy cúng là nhân vật chủ đạo chịu trách nhiệm thực hiện nghi lễ, am hiểu về văn hóa và thực hành các bài cúng. Sau khi thầy cúng thực hiện nghi lễ khấn mời thần linh, người thổi khèn sẽ vừa thổi vừa đi vòng quanh gốc “cây nêu” để chào đón các vị thần linh. Dân bản sẽ cử 2 người nhanh nhẹn phụ giúp thầy cúng trong công tác chuẩn bị đồ lễ, sắp xếp đồ lễ, rót rượu, thắp hương...; 2 người đại diện trai gái trong bản tham gia hát đối, 1 đội múa từ 10-15 người sẽ tham gia chính trong phần hội...

Để chuẩn bị cho lễ hội, đại diện các bản sẽ thống nhất từ việc chọn ngày tổ chức, đóng góp lễ vật đến việc chọn thầy cúng chính và các thành viên tham gia lễ.

Đặc biệt, việc chuẩn bị “cây nêu” là công việc luôn được quan tâm vì nó mang yếu tố tâm linh: Cây phải thẳng, xanh tốt và không bị cụt ngọn, gãy cành; việc chặt hạ cũng được lưu ý cẩn thận để tránh phần ngọn chạm xuống đất, vì nếu để phần ngọn chạm đất thì “cây nêu” sẽ mất thiêng.

Trước khi chặt cây về dựng làm lễ “Gầu tào”, người đi chặt phải mang một con gà, ba nén hương theo, khi tìm chọn được cây, thầy cúng sẽ khẩn xin phép được chặt cây về tổ chức lễ hội.

Nội dung được thầy cúng khẩn trong Lễ hội Gầu tào rất cụ thể và thiết thực: “Hỡi các vị thần linh, thần canh quản đồi núi, thần sấm thần sét, thần canh quản vùng đất, vùng núi...! Hôm nay là ngày lành tháng tốt, đầu xuân năm mới để tạ ơn trời đất, thần linh sông núi tôi thay mặt nhân dân trong bản, trong xã xin được phép chọn địa điểm này để cắm cây nêu mở Lễ hội “Gầu tào” để tạ ơn trời đất, thần linh, sông núi đã ban cho mưa thuận gió hoà. Cầu cho sang năm mới nhà nhà, người người có sức khoẻ... xin các vị thần linh chứng giám và cho phép dựng “cây nêu” tại đây để mở hội năm nay...”.

Phân hội được tổ chức với nhiều trò chơi dân gian độc đáo, ngoài trọi gà, ném pao, leo cột hái lộc, đánh cù... còn có những trò chơi mang tính nghệ thuật như múa khèn, thổi sáo, thi hát đối đáp, múa sinh tiền, hát ống... Hội “Gầu tào” là dịp để các chàng trai, cô gái thể hiện tài năng, sự khéo léo thông qua các hình thức sinh hoạt văn hoá đặc sắc với các loại hình văn hoá, nghệ thuật dân gian.

Lễ hội “Gầu tào” được kéo dài trong ba ngày, chiều ngày thứ ba, chủ lễ làm lễ hạ “cây nêu” rồi cầm ô dẫn đoàn người đi ngược chiều kim đồng hồ xung quanh và hát bài “khâu đìn sê” (hạ cây nêu). Cũng như nghi thức lúc chặt tre, khi hạ nêu, người ta phải cho cây ngã xuống theo hướng mặt trời mọc, thân cây không chạm đất, rồi vác về nhà thầy cúng.

Phục dựng lễ hội là cần thiết

Nói về việc phục dựng Lễ hội “Gầu tào” của người Mông nói chung, ở xã Nà Búng, huyện Nậm Pồ (nơi diễn ra lễ phục dựng) nói riêng, ông Nguyễn Xuân Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ - cho biết: “Do nhiều yếu tố khách quan nên khoảng 30 năm nay Lễ hội Gầu tào của dân tộc Mông trên địa bàn đã không tổ chức. Các nghệ nhân nắm bắt những tri thức văn hóa cũng đều đã cao tuổi nên việc phục dựng lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và trao truyền cho các thế hệ kế tiếp là vô cùng cần thiết”.

“Sau khi phục dựng, Lễ hội Gầu tào dân tộc Mông sẽ được rút kinh nghiệm và duy trì tổ chức trong ít nhất 3 năm liên tiếp. Khi lễ hội đã “sống” được trong cộng đồng dân tộc Mông thì người dân sẽ tự duy trì và một thêm một di sản văn hóa nữa được bảo tồn” - Ông Thuận nói.

Trước đó, tỉnh Điện Biên cũng đã phục dựng thành công nhiều lễ hội như: Lễ hội đua thuyền đuôi én của dân tộc Thái trắng; Tết cổ truyền của dân tộc Hà Nhì (Hò Sự Chà); Tết té nước (Bun huột nặm) của dân tộc Lào; Tết Hoa của dân tộc Cống (Mền loóng phạt ai); Tết Nào Pê Châu, Lễ hội Dù Su của dân tộc Mông; Tết cổ truyền của dân tộc Si La...

Theo kế hoạch, UBND huyện Nậm Pồ giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn Sở VH-TT-DL, Bảo tàng tỉnh tiến hành phục dựng Lễ hội Gầu tào dân tộc Mông từ mùng 8-10 Tết Nhâm Dần, tức ngày 8-10.2.2022 tại xã Nà Búng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

018. HỒNG LÊ/ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐIỆN BIÊN: Bổ sung chấp hành viên tại địa bàn còn thiếu// Pháp luật Việt Nam.- Số 12.- Ngày 12/01/2022 - Tr.6

Đó là một trong những giải pháp được nêu lên tại Hội nghị triển khai công tác THADS và công tác của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Điện Biên năm 2022 được tổ chức mới đây.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2021, Cục THADS tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị, Chi cục trực thuộc thực hiện hiệu quả mục tiêu kép: “Vừa tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19”. Nhờ đó, kết quả công tác THADS toàn tỉnh trong năm 2021 đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, về việc đạt 93,37% và về tiền đạt 72,88%, vượt 10,37% về việc và 31,78% về tiền so với chỉ tiêu được Tổng cục giao. Cục THADS tỉnh Điện Biên vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận xếp hạng Tốt trong top 28 tỉnh, thành phố trên toàn quốc hoàn thành tốt 02/02 chỉ tiêu về THADS.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lò Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh nhấn mạnh trong năm 2022, Cục THADS tỉnh cần tiếp tục bám sát chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2022 của tỉnh để cụ thể hóa vào Kế hoạch công tác năm của ngành cho phù hợp. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đặc biệt là bổ sung đội ngũ chấp hành viên còn thiếu; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Cơ quan THADS hai cấp cần chủ động phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu cho UBND cùng cấp củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lương Văn Sương khẳng định Lãnh đạo Cục sẽ chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

019. Bắt đối tượng đục tường trại giam bỏ trốn sau gần 30 năm// Đời sống và pháp luật.- Số 6.- Ngày 3-8/1/2022 - Tr.17

Sau khi bị TAND tỉnh Lai Châu tuyên phạt 14 năm tù giam về hành vi buôn bán, vận chuyển các chất ma túy, Hoàng Tiến Dũng đục tường, phá xà lim trốn khỏi trại giam.

Ngày 30/12, Bộ Công an thông tin, qua phối hợp cùng Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành di lý đối tượng đặc biệt nguy hiểm, buôn số lượng lớn ma túy, trốn truy nã gần 30 năm từ Lào về Việt Nam để xử lý theo luật định.

Thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 1/9/2019, tại đội 2, xã Noong Luồng, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), công an bắt quả tang 2 đối tượng, thu 2 bao tải chứa 50 kg ma túy đá, 2 xe máy, 2 điện thoại.

Khai thác nhanh, cùng ngày, công an bắt khẩn cấp 1 đối tượng, tạm giữ 1 ô tô, 2 điện thoại và 1 quyền hộ chiếu mang tên Bun Long.

Lần theo dấu vết quyền hộ chiếu mang tên Bun Long, Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện tung tích về một đối tượng trốn truy nã của Công an tỉnh Lai Châu (cũ) chính là Hoàng Tiến Dũng, SN 1975, ở thôn Ngã Tư, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông.

Lật lại hồ sơ vụ án, sau khi bị Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu (cũ) tuyên phạt 14 năm tù giam về hành vi buôn bán, vận chuyển các chất ma túy, Hoàng Tiến Dũng đã đục tường, phá xà lim trốn khỏi trại giam. Dũng đã có 2 quyết định truy nã vào các năm 1994, 1999 của Công an tỉnh Điện Biên về các hành vi trốn khỏi trại giam và mua bán trái phép chất ma túy.

Dũng trốn sang Lào sinh sống và tiếp tục móc nối với các đối tượng tại Lào và trong nước để tổ chức đường dây gồm 6 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào Điện Biên và tiếp tục trung chuyển đi các địa phương tiêu thụ.

Trong suốt gần 30 năm trốn truy nã tại Lào, Dũng hoàn toàn không liên lạc với người thân ở Điện Biên, nhiều lần thay đổi tên, tuổi, địa chỉ, lấy vợ người Lào và hiện có 3 con. Dũng thường chọn những nơi xa xôi, hẻo lánh, tìm cách hợp pháp hóa giấy tờ tùy thân do bạn ở Lào cấp để che giấu tung tích.

Sau khi xác định được nơi ẩn náu cuối cùng của Dũng trước khi bị bắt tại bản Đon Tum, huyện Mường Nạn, tỉnh Luông Pha Băng, Lào, các lực lượng chức năng do phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì đã chủ động xây dựng phương án vây bắt đối tượng theo nhiều hướng, nhiều tổ hòng khép chặt vòng vây.

Khoảng 16h5 ngày 28/12/2021, tại bản Đon Tum, huyện Mường Nạn, tỉnh Luông Pha Băng, tổ công tác của Công an tỉnh Điện Biên vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Tiến Dũng.

Hoàng Tiến Dũng đã ra sức chống trả quyết liệt, nhưng với tinh thần hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa Công an Việt Nam và Công an Lào, tổ công tác đã bắt được đối tượng sau 27 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Tổ công tác đã đưa Hoàng Tiến Dũng về Trại tạm giam Công an tỉnh Luông Pha Băng để tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. Chiều 29/12, Công an tỉnh Điện Biên di lý đối tượng từ cửa khẩu quốc tế Tây Trang về Điện Biên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an đánh giá, chuyên án truy xét, truy bắt đối tượng Hoàng Tiến Dũng là một chuyên án gian nan, nguy hiểm cần huy động lực lượng lớn, sự phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ của Công an hai nước Việt Nam và Lào với phương châm không để bỏ lọt tội phạm, giữ bình yên cho nhân dân.

020. Xuân Mai/ "Ôm" 144 nghìn viên ma túy tổng hợp, 12 bánh heroin đi bán// Công an nhân dân.- Số 6010.- Ngày 10/01/2022 - Tr.8

Ngày 9/1, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BDBP) cho biết: Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BDBP Điện Biên chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng A Pa Chải và Đồn Biên phòng Mường Mươn; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên; Công an xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé; Kiểm lâm địa bàn huyện Mường Nhé vừa đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vào lúc 00h 30' ngày 8/1, tổ công tác phối hợp làm nhiệm vụ tại bản Tá Sứ Linh, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, phát hiện hai đối tượng nam giới di chuyển bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu dừng xe.

Quá trình kiểm tra đã phát hiện trong ba lô đối tượng ngồi sau đeo và một bao tải để ở giá đeo hàng có 24 bánh lớn hình vuông bọc băng keo chống ẩm màu vàng, bên trong có các gói nhỏ màu xanh chứa các viên nén màu hồng mang ký hiệu WY là ma túy tổng hợp, số lượng 144 nghìn viên; 2 bánh hình vuông bọc băng keo màu đen chứa chất bột màu trắng dạng nén là heroin, trọng lượng khoảng 700 gram.

Đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận là Tản Sảo (SN 1977) và Tản Đậu (SN 1982, cùng trú tại bản U Ma, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

Trước đó, hai đối tượng được một người đàn ông chưa rõ danh tính ở tỉnh Lai Châu đưa cho 48 vạn nhân dân tệ đến khu vực cột mốc số 2 tuyến biên giới Việt Nam – Lào, lấy ma túy từ 2 đối tượng mang quốc tịch Lào rồi bán lại cho một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc, không rõ tên, tuổi địa chỉ. Nhận ma túy xong, Sảo và Đậu di chuyển đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Mở rộng chuyên án, đến 1h30' phút ngày 9/1, tại khu vực bản Púng Giắt 2, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Mùa A Dế (SN 1989, trú tại bản Huổi Meo, xã Mường Mươn) cùng tang vật là 10 bánh heroin, trọng lượng khoảng 3,5 kg.

Tại cơ quan điều tra, Mùa A Dế khai nhận, nếu vận chuyển thuê ma túy cho đối tượng mang quốc tịch Lào từ biên giới vào nội địa, giao trót lọt cho một đối tượng người Việt Nam thì được trả công 30 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng Điện Biên mở rộng điều tra, hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án theo quy định pháp luật.

021. Gần 400 cảnh sát xuyên đêm lạnh giá vây bắt trùm ma túy// Đời sống và Pháp luật.- Số 9.- từ ngày 10-15/01/2022 - Tr.16

Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ công an) và một số đơn vị liên quan triệt phá thành công chuyên án ma túy với số lượng cực lớn.

Đường dây này do một nhóm đối tượng người dân tộc Mông trú tại huyện Điện Biên Đông và huyện Điện Biên tổ chức thành khép kín để đưa ma túy từ Lào về Việt Nam bằng đường bộ qua Điện Biên để mang sang nước thứ 3 tiêu thụ.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Nguyễn Hữu Thái, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên cho biết, thủ đoạn của đường dây này đặc biệt phức tạp. Các đối tượng liên hệ với nhau qua các mạng xã hội từ trong nước sang nước ngoài sau đó điều chuyển ma túy về địa bàn giáp biên.

Chúng thuê các người dân tộc ở giáp biên để vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới về sau đó lại tiếp tục thuê nhóm đối tượng khác vận chuyển ma túy về nơi tập kết để vận chuyển đi các tỉnh trong nước hoặc nước thứ 3 tiêu thụ. Phương tiện dùng để vận chuyển thì lại mua phương tiện cũ ở các chợ cầm đồ, không sang tên đối chủ nên rất khó khăn cho công tác điều tra.

Ngày 5/12/2021, ban chuyên án nhận được thông tin Lầu A Dua cùng đồng bọn sẽ vận chuyển một khối lượng ma túy lớn trên 2 xe ô tô từ huyện Điện Biên Đông sang Lào Cai để tiêu thụ. Các tổ công tác chia thành nhiều mũi tiến hành chốt chặn, bắt giữ các nhóm đối tượng, tại khu vực bản Lao, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng.

Tuy nhiên các đối tượng điên cuồng tăng tốc lao thẳng xe ô tô vào tổ công tác và chỉ chịu bỏ xe lại bìa rừng để tẩu thoát khi cả 2 lớp xe không còn hơi để chạy do bị dính chông trước đó chừng gần 2km.

Sau gần 2 giờ bao vây toàn bộ khu rừng nơi các đối tượng lẩn trốn và dọc tuyến đường có thể thoát thân của đối tượng, các lực lượng đã bắt giữ được Lầu A Dia, còn đối tượng Lầu A Sò đã điên cuồng dùng dao đe dọa và sẵn sàng chống cự đến cùng với lực lượng vây bắt.

Xét tình thế cấp bách, quyết không để đối tượng lợi dụng địa hình trốn thoát và để tránh thương vong, giữ an toàn cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, lực lượng công an đã buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên và bắn trấn áp để tổ công tác bắt giữ thành công đối tượng Lầu A Sò.

Còn đối với đối tượng Lầu A Dua điều khiển xe ô tô mang BKS 27C - 027.47, với bản chất liều lĩnh, manh động của mình, đối tượng tiếp tục vượt qua hàng rào chốt chặn, lao thẳng xe ô tô vào hàng loạt xe máy của lực lượng vây bắt và tiếp tục bỏ chạy gần 3km, sau đó chúng bỏ lại xe và lẩn trốn lên rừng tại xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa.

Trong đêm tối, gần 400 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ đã được huy động để vây ráp nhóm đối tượng liên tục trong 72 giờ đồng hồ, trải rộng toàn bộ khu rừng giáp ranh giữa huyện Tủa Chùa và huyện Tuần Giáo.

Đến 19h30 ngày 7/12, khi phát hiện đối tượng Lầu A Dua từ trên rừng đi xuống khu vực bản Phiêng Pên, xã Mường Mùn để nhận thực phẩm tiếp tế, các mũi quân đã không chể, bắt giữ thành công đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, sau khi cùng nhau thực hiện hành vi mua ma túy từ khu vực biên giới về Việt Nam, chúng đã sử dụng 2 xe bán tải để cất giấu trên 35kg ma túy bao gồm 99 bánh heroin và 1 kg ma túy đá để mang sang Lào Cai tiêu thụ.

Hiện ban chuyên án đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện giai đoạn 2 của chuyên án và ra quyết định truy nã những đối tượng còn lại.

022. XUÂN TRƯỜNG/ Chặn cái chết trắng ở vùng cao Tây Bắc// An ninh thế giới.- số 2.- Ngày 8/1/2021 - Tr.8+9

Đối mặt với những hiểm nguy, có khi máu đổ, nước mắt rơi nhưng vượt qua bao khó khăn, thử thách, các CBCS Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên đã vận dụng sáng tạo, thể hiện bản lĩnh trong đấu tranh, trấn áp tội phạm gieo rắc cái chết trắng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xứ hoa ban.

Trèo đèo lội suối tiếp cận hang ổ tội phạm

Những ngày cuối tháng 12 lạnh giá, chúng tôi có mặt tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên. Thời điểm này, CBCS của đơn vị đang vượt qua các ngọn núi gập ghềnh, lội qua các con suối để đi sâu vào các chòm bản làm công tác tuyên truyền không trồng cây và vận chuyển thuốc phiện. Một số khác vừa trở về sau nhiều ngày ăn bờ ngủ bụi, triệt phá thành công một chuyên án, thu giữ 4 bánh heroin, hơn 4.000 viên ma túy tổng hợp...

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Thái, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, các CBCS tham gia đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là đối tượng trong các chuyên án và đối tượng truy nã về ma túy luôn phải đối mặt với khó khăn, gian khổ, những tên tội phạm rất nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ vì bản thân đối tượng biết nếu bị bắt sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc, thậm chí tử hình. Đối tượng chủ mưu, cầm đầu và đối tượng có vai trò quan trọng trong đường dây thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động. Một số đối tượng có tiền án về ma túy nên có kinh nghiệm đối phó lực lượng chức năng... “Thời gian gần đây, xuất hiện một số thủ đoạn mới, đối tượng chủ mưu, cầm đầu lôi kéo, thuê những thanh niên còn rất trẻ, chưa có tiền án, tiền sự để vận chuyển ma túy, tính toán cắt cử người vận chuyển ma túy kỹ lưỡng từng bước nên việc đeo bám các đối tượng rất vất vả...” - Thượng tá Nguyễn Hữu Thái cho biết.

Đầu tháng 1, sau khi nắm bắt thông tin một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ biên giới sắp vào địa bàn tỉnh, đơn vị đã xác lập chuyên án và phân công CBCS nhiều ngày tháng đeo bám các đối tượng. Cùng thời điểm đó, tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp, các chốt kiểm soát dịch được thành lập trên tuyến biên giới, CBCS công an, biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát dịch, thực hiện cao điểm phòng, chống người xuất nhập cảnh trái phép, do đó các đối tượng đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy này hoạt động cầm chừng.

Cuối tháng 7, bất chấp sự kiểm soát chặt chẽ của các đơn vị chức năng, các đối tượng bên kia biên giới tìm cách vượt chốt kiểm soát dịch vận chuyển ma túy vào địa bàn tỉnh để tiêu thụ đi địa phương khác. Tất cả các đối tượng đều không thể ngờ được, mọi di chuyển, biến động đều đã nằm trong tầm ngắm của các CBCS Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh. Những ngày đầu tháng 8, Thượng tá Nguyễn Hữu Thái trực tiếp chỉ đạo 2 tổ công tác với hơn 20 CBCS phối hợp với các đơn vị chức năng, trèo đèo, lội suối, vượt qua quãng đường cả chục km trong thời tiết mưa trơn trượt, ăn bờ ngủ bụi để ngày đêm tiếp cận hang ổ của các đối tượng.

Ngày 12-8, những cơn mưa rừng dai dẳng nhiều ngày vừa ngớt, đường đi trơn trượt, khó khăn. Nhận định thời điểm này cơ quan chức năng sẽ lơ là trong thực hiện nhiệm vụ, thuận lợi cho việc tiêu thụ, đối tượng trong đường dây là Vàng A Súa, (SN 1988, trú tại bản Phi Lĩnh 2, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) quyết định vận chuyển ma túy vào ban đêm. Dẫu vậy, hành vi của Súa không thể nào qua mắt được các trinh sát dày dặn kinh nghiệm của đơn vị. 1h30 ngày 13-8, trong đêm đen tĩnh mịch tại bản Nậm Khăn, xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, các tổ công tác vây ráp, bất ngờ ập tới bắt giữ Vàng A Súa trong sự ngỡ ngàng của đối tượng, thu giữ tại chỗ 98 bánh heroin cùng nhiều tài sản, tài liệu khác có liên quan.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, cùng ngày tại xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt khẩn cấp Sùng A Hòa (SN 1988, trú tại bản Làng Dung, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ nước ngoài vào Điện Biên và đang tiếp tục chuyển đi Lai Châu, Lào Cai tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, vào trung tuần tháng 6, thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm ma túy, nhân tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã tăng cường CBCS xuống cơ sở, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để triệt phá, bắt giữ các đối tượng buôn bán ma túy. Vào hồi 20h ngày 16-6, tại khu vực bản Na Sang, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, phát hiện 2 đối tượng đi trên 2 xe máy, chở các bao tải cất giấu ma túy bên trong. Ngay lập tức, CBCS của đơn vị phối hợp với các đơn vị chức năng bủa vây. Trong quá trình vây bắt, hai đối tượng đã điên cuồng chống trả, song với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, tổ công tác đã khống chế và bắt giữ thành công. Các đối tượng là Ly A Xà (SN 1997) và Vàng A Thảo (SN 2000) cùng thường trú tại bản Háng Lia, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Cơ quan công an thu giữ của hai đối tượng này 21 kg ma túy đá và 8 bánh heroin (trọng lượng khoảng 2,4 kg) được mua tại khu vực biên giới Việt - Lào.

Ngăn chặn thủ đoạn mới

Lý giải trước sự gia tăng các vụ án ma túy lớn trong vài năm trở lại đây, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng cho biết, đường biên giới của tỉnh Điện Biên kéo dài 454km, giáp Lào và Trung Quốc, chịu tác động trực tiếp của tình hình phức tạp về ma túy của khu vực “Tam giác vàng”, địa hình đồi núi hiểm trở, có nhiều đường mòn, cửa khẩu, hệ thống đường giao thông kết nối vùng tương đối hoàn chỉnh là yếu tố thuận lợi cho tội phạm ma túy khai thác về thị trường, tuyên vận chuyển, tiêu thụ ma túy và trung chuyển ma túy đi các địa phương khác tiêu thụ.

Bên cạnh đó, các đối tượng lợi dụng những khó khăn của đồng bào dân tộc như thiếu việc làm, thu nhập thấp, nhận thức còn hạn chế dễ lôi kéo tham gia mua bán, vận chuyển thuê chất ma túy; công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy được tiến hành thường xuyên nhưng hiệu quả đem lại chưa cao, nhiều đối tượng bất chấp sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật vẫn cố ý thực hiện tội phạm.

“Do mua bán ma túy đem lại siêu lợi nhuận, nhiều người muốn giàu nhanh, kết hợp với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ 4.0, các đối tượng lợi dụng

nền tảng ứng dụng mạng xã hội, nhóm kín để móc nối, trao đổi giao dịch mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thanh toán tiền qua hình thức trực tuyến...” - Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng nói về thủ đoạn tinh vi mới của các đối tượng buôn bán ma túy.

Từ sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm cao của các CBCS đơn vị, tội phạm gieo rắc cái chết trắng đang dần được đẩy lùi, qua đó, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu lượng ma túy vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ. Với những thành tích đã đạt được, năm 2017, 2018 và năm 2020, đơn vị đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen và tặng Cờ Thi đua của Chính phủ. Bên cạnh đó, đơn vị còn được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND, HĐND... vì đã có thành tích xuất sắc triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn.

Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện, bắt giữ 831 vụ, 927 đối tượng, thu giữ 139,2kg heroin, 4,51kg thuốc phiện, 46,2kg ma túy tổng hợp (263.889 viên hồng phiến, 22,69kg ma túy đá), 2 khẩu súng... Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, mặc dù các lực lượng chức năng phòng, chống tội phạm ma túy toàn tỉnh đã đấu tranh quyết liệt nhưng các đường dây ma túy lớn vẫn có xu hướng tăng, tính chất ngày càng nguy hiểm, có sự móc nối chặt chẽ giữa đối tượng bên kia biên giới và đối tượng trong nước, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

023. Đăng An/ Kiên quyết tấn công tội phạm dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán// An ninh biên giới.- Số 3.- Ngày 16/01/2022 – Tr.21

Trước diễn biến phức tạp của hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới và các hoạt động tội phạm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BDBP đã chỉ đạo các đơn vị BDBP trên cả nước thực hiện nghiêm, có hiệu quả kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022. Trên các tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ BDBP luôn chắc tay súng, đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn để nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Liên tiếp triệt phá các vụ vận chuyển ma túy và hàng hóa trái phép

Trong 2 ngày 11 và 12-1-2022, Đồn Biên phòng Cầu Muống, BDBP Đồn Tháp đã liên tiếp phát hiện, bắt 3 vụ buôn lậu, thu giữ 1.750 gói thuốc lá ngoại, 1 xuong máy và 2.150kg đường cát nhãn hiệu nước ngoài. Cũng trong ngày 12-1-2022, Đồn Biên phòng Bù Đốp, BDBP Bình Phước chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng dùng xe ô tô vận chuyển 150kg pháo nổ các loại.

Trên tuyến biên giới Quảng Trị, lúc 20 giờ 50 phút, ngày 6-1-2022, tại khu vực thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 1 đối tượng đang vận chuyển khoảng 288kg pháo hoa. Đối tượng Trương Đình Vũ khai nhận, được thuê vận chuyển số pháo trên từ bờ sông Sê Pôn lên Quốc lộ 9 với giá 400.000 đồng.

Trước đó, tại Điện Biên, lúc 0 giờ 30 phút, ngày 8-1-2022, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), BDBP Điện Biên chủ trì, phối hợp với các đơn vị

chức năng đấu tranh thành công Chuyên án ĐB122p, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 144.000 viên ma túy tổng hợp, 12 bánh heroin... Đó là những chiến công tiêu biểu mà các đơn vị BDBP đã đạt được trong thực hiện kế hoạch PCMT&TP dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022 do Bộ Tư lệnh BDBP phát động.

Theo Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục PCMT&TP BDBP, chỉ sau 20 ngày triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm của Bộ Tư lệnh BDBP về mở đợt cao điểm phòng, chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022, các đơn vị BDBP đã đấu tranh thành công 13 chuyên án (trong đó, có 9 chuyên án về ma túy, 2 chuyên án về buôn lậu, 2 chuyên án về xuất nhập cảnh (XNC) trái phép), bắt 606 vụ/1.187 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật. Riêng tội phạm ma túy, BDBP đã bắt 41 vụ/53 đối tượng, thu 203,2kg ma túy các loại.

Điển hình là Chuyên án A721 được phá thành công ngày 28-11-2021, tại khu vực tỉnh lộ 152B thuộc xã Mường Bo, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Cục PCMT&TP BDBP đã chủ trì, phối hợp với BDBP Lào Cai mật phục, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 100 bánh heroin, 180.000 viên ma túy và 1kg ma túy dạng đá.

Gần đây, tối ngày 18-12-2021, thực hiện Chuyên án A3-621, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam (Cục PCMT&TP BDBP) chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh, BDBP Long An, BDBP thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép 50kg ma túy tổng hợp. Số ma túy trên được các đối tượng vận chuyển từ Campuchia qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới Bình Hiệp (tỉnh Long An) rồi đưa về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Năm 2021, các đơn vị BDBP trên cả nước đã chủ trì xác lập, đấu tranh thành công 140 chuyên án, bắt trên 13.000 vụ/41.000 đối tượng liên quan đến buôn bán, vận chuyển ma túy và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Các đơn vị đã bắt, xử lý 5.874 vụ/27.690 đối tượng XNC trái phép; 50 vụ/26 đối tượng tội phạm mua bán người, giải cứu 64 nạn nhân.

Tập trung đấu tranh ở các địa bàn trọng điểm

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến mọi phương diện của đời sống xã hội, trong đó có công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Đối với BDBP, việc tuần tra, ngăn chặn, kiểm soát địa bàn và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ gặp nhiều khó khăn, nhất là những thời điểm giãn cách xã hội. Song, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ BDBP đã không quản ngại khó khăn, gian khổ và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới. Các đơn vị BDBP trên cả nước luôn xung kích trên tuyến đầu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, ngăn chặn XNC trái phép, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, mặc dù các cửa ngõ, các đường mòn, lối mở trên các tuyến biên giới tiếp giáp đã được kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng tình hình buôn lậu vẫn diễn biến khá phức tạp... Trên tuyến biên giới phía Nam, các tỉnh như

Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang, lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ các vụ buôn bán, vận chuyển trái phép thuốc lá, rượu ngoại, pháo hoa, pháo nổ và hàng tiêu dùng khác. Trên biển, hoạt động vận chuyển trái phép xăng dầu cũng diễn ra sôi động...

Theo Thượng tá Vũ Xuân Đại, Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, nhất là tội phạm ma túy. Các công đoạn như móc nối, tìm nguồn cung, cầu ma túy, thiết lập đường dây phạm tội phần lớn được thực hiện thông qua mạng xã hội. Việc vận chuyển ma túy trái phép cũng được chia theo nhiều công đoạn, nhiều địa bàn để “cắt đuôi” lực lượng chức năng. Đặc biệt là phần lớn các đối tượng vận chuyển ma túy đều có “vũ khí nóng” và sẵn sàng chống trả khi bị bắt giữ. Để triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép, nhiều chiến sĩ Biên phòng phải đối diện với sự nguy hiểm đến tính mạng.

Để ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy và hàng hóa trái phép qua biên giới, Bộ Tư lệnh BDBP yêu cầu các đơn vị BDBP trên cả nước tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh BDBP về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển. Trong đó có kế hoạch thực hiện đợt cao điểm phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Tăng cường công tác nắm tình hình, duy trì tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, vùng biển, tập trung vào các địa bàn trọng điểm. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, bắt giữ các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người, XNC trái phép, tại các “điểm nóng” như khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên biên giới, biển, đảo.

Phụ trách địa bàn được coi là “điểm nóng” về buôn lậu và XNC, Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng BDBP Tây Ninh cho biết: “Chúng tôi thường xuyên chỉ đạo các đơn vị BDBP trong tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Đặc biệt là ngăn chặn, xử lý nhóm các mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả, hàng kém chất lượng. Cùng với đó là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán như: thuốc lá, rượu, bia, bánh kẹo, hoa quả, thực phẩm, gia súc, gia cầm... và hàng cấm như ma túy, pháo nổ”.

“Để đấu tranh với các loại tội phạm dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, các đơn vị phải chủ động nắm chắc tình hình, đối tượng để đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu như: Đánh trúng, đánh đúng các đường dây tội phạm ma túy, buôn lậu, XNC trái phép, mua bán người có tổ chức, xuyên quốc gia; tập trung các tuyến, địa bàn trọng điểm; nội dung, biện pháp và lực lượng triển khai phù hợp trên từng địa bàn, từng tuyến biên giới và từng loại tội phạm” - Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh nhấn mạnh.

024. Nông Tuấn/ Tóm gọn đối tượng truy nã, thu 1 khẩu súng ngắn// Công an nhân dân.- Số 6018.- Ngày 18/1/2022 - Tr.8

Ngày 16/1, tại khu vực giáp biên giới Việt Nam - Lào thuộc bản Púng Bửa, xã Na U, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tổ công tác phối hợp gồm Phòng Cảnh sát

điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Điện Biên, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng Tây Trang, đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng truy nã, tang vật thu giữ 1 khẩu súng ngắn và 3 viên đạn.

Đối tượng là Sênh A Ly, SN 1978. Trú tại bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ngày 24/12/2018, Sênh A Ly đã gây án mạng tại khu vực bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Sau đó đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên đã ra Quyết định truy nã số 06 đối với Sênh A Ly trên phạm vi toàn quốc và thành lập chuyên án truy xét đối tượng. Qua công tác xác minh, điều tra phát hiện, Sênh A Ly trốn trong rừng sâu khu vực biên giới Việt nam - Lào. Đây là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, manh động, luôn mang theo súng bên người, sẵn sàng xả đạn nhằm chống trả lại lực lượng chức năng. Nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh, bắt giữ tội phạm đến cùng, hồi 15h30' ngày 16/1, tại khu vực giáp biên giới Việt Nam - Lào, thuộc bản Púng Bửa, xã Na Ủ, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tổ công tác phối hợp gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Điện Biên, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng Tây Trang đã khống chế, bắt giữ đối tượng Sênh A Ly. Tang vật thu giữ 1 khẩu súng ngắn và 3 viên đạn. Tại Cơ quan Công an, đối tượng khai nhận giết người do mâu thuẫn trong quá trình mua, bán chất ma túy. Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

025. Nông Tuấn/ Nam thanh niên bị bắt khi vận chuyển thuê cho anh họ 2kg ma túy đá// Công an nhân dân.- Số 6024.- Ngày 24/01/2022 - Tr.5

Vụ việc diễn ra vào hồi 20h ngày 22/1, tổ công tác số 1 gồm các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Tuần Giáo phát hiện và bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy trên xe khách chạy tuyến Điện Biên - Thái Bình.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Cà Văn Tiến (SN 1995, trú tại bản Ly Xôm, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu được tang vật gồm 2 túi bọc nilon, bên trong có chứa 2kg ma túy đá.

Theo lời khai của Tiến, y được anh họ là là Lương Văn Quyền (SN 1995, trú tại bản Kép, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) thuê vận chuyển số ma túy trên với số tiền là 20 triệu đồng tới khu Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang giao cho 2 đối tượng hiện chưa rõ danh tính, tuy nhiên trên đường đi thì bị Công an phát hiện và bắt giữ.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ vụ án theo quy định của pháp luật.

026. HƯƠNG GIANG - THÀNH TRUNG - NÔNG TUẤN// Gian nan bắt truy nã ngoại biên// An ninh thế giới.- Số 2150.- Ngày 26/01/2022 - Tr.8+9

Được theo chân các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã tại nước bạn Lào, chúng tôi thêm thấu hiểu công việc vất vả, hiểm nguy mà các anh thường xuyên phải đối mặt. Mỗi đối tượng truy bắt thành công là một câu chuyện thấm đẫm mồ hôi cùng những nỗi nhọc nhằn, gian khó của các trinh sát nơi đất khách...

1. Ngày 27-12-2008, Lý Nảy Chấn (SN 1980), trú tại bản Huồi Cơ Đạo, xã Nà Hỳ, huyện Mường Nhé (nay thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) bị Công an huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Chấn được thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. Lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, Lý Nảy Chấn đã bỏ trốn sang Lào sinh sống. Tại đây, Chấn gặp và sống như vợ chồng cùng một người đàn ông Lào, liên tục thay đổi chỗ ở dọc các cánh rừng biên giới.

Trung tá Hoàng Văn Hiếu, Đội trưởng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy kể rằng, lán nương của gia đình Lý Nảy Chấn nằm chênh vênh trên đỉnh đồi, gần bản Na Le, cụm bản Hua Mức, huyện Phong Sa Lý (CHDCND Lào). Vị trí lán nương của gia đình Chấn ở Lào vô cùng đặc địa với đối tượng phạm tội khi bao quanh khu vực lán nương là rừng, núi miền biên giới, muốn đến được lán nương nhà Chấn chỉ có lối duy nhất là ngược dốc, men theo sườn đồi mà lên. Từ đây, Chấn không chỉ quan sát được mọi diễn biến xung quanh lán nương mà còn thuận tiện cho việc có thể lẩn sâu vào khu vực rừng già nếu thấy “động”. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, sau khi tính toán, bố trí các phương án đảm bảo an toàn, 12h ngày 8-1-2022, tổ công tác gồm các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên và Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ công an, Công an tỉnh Phong Sa Lý đã truy bắt thành công Lý Nảy Chấn khi đang cùng chồng làm nương tại khu vực lán cách nhà hơn 20km.

2. Nhưng, việc truy bắt Lý Nảy Chấn chưa phải là vất vả nhất so với hành trình truy bắt Hoàng Tiến Dũng, đối tượng đã có 2 quyết định truy nã vào các năm 1994, 2019 của Công an tỉnh Điện Biên về các hành vi trốn khỏi trại giam và mua bán trái phép chất ma túy.

Cách đây 28 năm, khoảng 5h sáng ngày 1-9-1994 tại khu vực đội 2, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên, Cục Hải quan tỉnh, Đồn Biên phòng Pa Thơm bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 2 bao tải chứa 50kg ma túy đá, 2 xe máy, 2 điện thoại. Hai đối tượng bị bắt giữ là Lò Lả (SN 1969, tên thường gọi là Peng Lả Lò) quốc tịch Lào, trú tại bản Huồi Khum, huyện Mường Say, tỉnh U Đom Xay, Lào và đối tượng Hoàng Mạnh Linh (SN 1983), trú tại tổ 3, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ. Đấu tranh mở rộng, cùng ngày ban chuyên án bắt khẩn cấp 1 đối tượng, tạm giữ 1 xe ô tô, 2 điện thoại và 1 hộ chiếu mang tên Bun Long. Lần theo dấu vết quyền hộ chiếu mang tên Bun Long, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện tung tích về một đối tượng trốn truy nã của Công an tỉnh Lai Châu (cũ) chính là

Hoàng Tiến Dũng (SN 1975), nơi đăng ký thường trú trước khi lẩn trốn tại Ngã Tư, xã Pì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Sau khi bị TAND tỉnh Lai Châu tuyên phạt 14 năm tù giam về hành vi buôn bán, vận chuyển các chất ma túy, Hoàng Tiến Dũng đã đục tường, phá xà lim, bỏ trốn sang nước bạn Lào sinh sống. Tại đây Dũng tiếp tục móc nối với các đối tượng tại Lào và trong nước tổ chức đường dây gồm 6 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào Điện Biên và tiếp tục trung chuyển đi các địa phương tiêu thụ. Trong gần 30 năm trốn truy nã tại Lào, Hoàng Tiến Dũng hoàn toàn không liên lạc với người thân ở Điện Biên, nhiều lần thay đổi tên tuổi, địa chỉ, lấy vợ người Lào và hiện có 3 con. Dũng thường chọn những nơi xa xôi, hẻo lánh, tìm cách hợp pháp hóa giấy tờ tùy thân do bạn Lào cấp để che giấu tung tích.

Sau nhiều năm truy lùng theo “bóng chim tăm cá”, các trinh sát phát hiện nơi ẩn náu cuối cùng của Dũng tại bản Đon Tum, huyện Mường Nạn, tỉnh Luông Pha Bông, Lào. Một kế hoạch vây bắt tỉ mỉ được xác lập, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy chủ động xây dựng phương án vây bắt đối tượng theo nhiều hướng, nhiều tổ để khép chặt vòng vây. Ngày 28-12-2021, khi bị bắt, dù Dũng (tên gọi khác: Bun Long, Lò Văn) chống trả quyết liệt nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa công an Việt Nam và công an Lào, Dũng bị bắt giữ.

Với đối tượng Hà Đức An (SN 1968, tên gọi khác tại Lào là Nào Pó Lọ Chăm Pa) là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm từ năm 1998 về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thì lại khác. Năm 1994, Hà Đức An bị TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt 14 năm tù giam về hành vi buôn bán, vận chuyển các chất ma túy. Sau 4 năm chấp hành án tại Trại giam Thanh Cẩm (tỉnh Thanh Hóa), ngày 7-11-1998, lợi dụng thời gian đi lao động tập trung, An trốn khỏi nơi giam giữ. Suốt 24 năm, An hoàn toàn không liên lạc với người thân và gia đình, liên tục thay đổi chỗ ở. An tìm cách hợp pháp hóa giấy tờ tùy thân do bạn Lào cấp để che giấu tung tích, lấy vợ thứ hai là người Lào và có 3 con. Quá khứ của An được che đậy dưới vỏ bọc là một người kinh doanh nhỏ chân chính.

Ngày 4-1-2022, An bị tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an chủ trì phối hợp với các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy công an tỉnh Điện Biên và Luông Nặm Thà (Lào) bắt giữ khi đang phụ vợ bán hàng tại gia đình.

3. Đó chỉ là 3 trong số nhiều chuyến xuất ngoại bắt tội phạm truy nã của các anh. Thượng tá, Nguyễn Hồng Thúy - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên cho biết, ngay từ những ngày đầu năm 2022, Công an tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp công tác lớn, tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt nhằm tăng cường phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm ma túy, đặc biệt là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các tuyến biên giới. Một trong những giải pháp mang tính chiến lược là thành lập tổ công tác đặc biệt, phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và công an các tỉnh Bắc Lào tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh và truy xét các đối tượng phạm tội về ma túy đang lẩn trốn tại Lào.

Trong trận tuyến “tầm nã” ngoài biên giới, mồ hôi thôi là chưa đủ, có những lúc các anh phải đối mặt với cái chết. Sênh A Ly (SN 1978), trú tại bản Huổi Chanh,

xã Na Tông, huyện Điện Biên là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an huyện Điện Biên. Năm 2018, trong quá trình mua bán ma túy, khẩu súng mà Sênh A Ly luôn mang theo bên người đã phát nổ khiến một người bị chết tại chỗ. Ngay sau đó Sênh A Ly đe dọa những người còn lại và nhanh chóng lẩn trốn vào rừng sâu. Trong quá trình lẩn trốn, Ly luôn mang theo bên mình con dao dài khoảng 70cm cùng một khẩu súng quân dụng sẵn sàng nhả đạn bất kỳ lúc nào.

Xác định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Biên huy động đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp truy bắt đối tượng. Đến khoảng 15h30 phút ngày 16-1-2022, tại khu vực giáp biên giới Việt Nam - Lào thuộc bản Púng Bửa, xã Na Ú, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, sau khi xác định chính xác vị trí Sênh A Ly lẩn trốn, tổ công tác phối hợp đã nhanh chóng thiết lập vòng vây, tổ chức khống chế, bắt giữ đối tượng. Khi biết bị vây bắt, Ly quyết liệt chống trả lại lực lượng chức năng, thậm chí đạn luôn lên nòng, sẵn sàng bắn về phía lực lượng vây bắt. Tại Cơ quan công an, hẩn khai nhận giết người do mâu thuẫn trong quá trình mua, bán chất ma túy.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên chia sẻ: “Truy bắt đối tượng có lệnh truy nã chưa bao giờ là việc dễ dàng, bắt đối tượng có lệnh truy nã sử dụng vũ khí nóng và ở ngoài biên giới lại càng là trận chiến khốc liệt và nhiều hiểm nguy, đòi hỏi sự phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ của công an hai nước Việt Nam và Lào với phương châm không để bỏ lọt tội phạm, giữ bình yên cho nhân dân”.

Nơi biên cương này, ngày ngày vẫn có những người lính âm thầm trong rừng sâu núi thẳm truy bắt tội phạm để giữ cho cuộc sống luôn được bình yên.

027. THU TRANG- THÀNH TRUNG/ Bí mật trong căn hầm kiên cố nơi biên giới// Công an nhân dân.- Số 6028.- Ngày 28/1/2022 - Tr.5

Ngày 19/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với đối tượng Lại Huy Thảo (SN 1981), trú tại bản Mường Toong 1, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé về hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên theo Điều 227 Bộ luật Hình sự. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện tại trang trại ở khu vực bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé có một căn hầm kiên cố, sử dụng động cơ thủy lực tinh vi để đóng mở, nguy trang, che giấu hàng trăm tấn quặng đồng.

Cuối tháng 9/2021, các trinh sát Công an tỉnh Điện Biên phát hiện tại khu vực bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé xảy ra tình trạng khai thác quặng trái phép. Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh để đấu tranh làm rõ hành vi này.

Sau một thời gian điều tra, có đủ căn cứ, một tổ công tác của Công an tỉnh Điện Biên do Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo đã tiến hành khám xét khẩn cấp khu vực trang trại tại bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé và phát hiện, thu giữ khoảng 434 tấn quặng đồng. Khu

vực trang trại này là của Lại Huy Thảo, trú tại bản Mường Toong 1, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé. Tiếp tục khám xét chỗ ở của Lại Huy Thảo, các trinh sát phát hiện tại khu vực nhà kho ở phía sau xưởng gỗ có nhiều đồng đất, đá, bao tải đựng đất, đá nghi là quặng đồng cùng nhiều máy móc, bể chứa, thùng phuy chứa hoá chất dùng để tinh luyện, chế biến quặng đồng.

Ngay sau đó, lực lượng phối hợp gồm Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Điện Biên và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chủ trì đã triển khai lực lượng, phương tiện và các thiết bị nghiệp vụ để tiến hành khám nghiệm hiện trường 2 khu vực gồm nhà ở và trang trại của Lại Huy Thảo, ở bản Mường Toong 1, xã Mường Toong và bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé. Cả 2 khu vực nhà ở và trang trại của Lại Huy Thảo là nơi hẻo lánh, xa trung tâm, dân cư thưa thớt lại giáp khu vực biên giới Việt - Lào nên việc phát hiện, trinh sát gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh số lượng lớn quặng đồng cùng những vật dụng, máy móc thu giữ được thì tại hiện trường, trinh sát còn phát hiện trong căn nhà kho hoàn toàn trống rỗng lợp mái tôn, khung sắt, toàn bộ tường được dùng bằng tôn và lưới B40 quay kiên cố. Các tấm gỗ tạo nên sàn nhà với nhiều điểm nghi vấn đã đặt ra nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Với kinh nghiệm cũng như sự quan sát nhạy bén, các trinh sát đã tiến hành lật sàn gỗ lên thì phát hiện toàn bộ nền kho được xây dựng dạng bể chứa chìm, bên trong có chứa một số lượng lớn quặng đồng. Tại cơ quan Công an, Lại Huy Thảo vẫn hết sức quanh co, ban đầu, đối tượng khai nhận số quặng cất giấu tại nhà của mình là để nghiên cứu khoa học, nhưng sau đó lại khai rằng khai thác quặng chưa có mục đích cụ thể. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng việc đưa ra những chứng cứ thuyết phục, Công an đã khám phá ra toàn bộ hành vi của Lại Huy Thảo.

Sự tinh vi của Lại Huy Thảo không dừng lại ở đó, trong căn nhà kho, Công an tiếp tục phát hiện một căn hầm kiên cố có kích thước 1,2m x 1,6m x 7,6m, tường hầm xây bằng gạch, phần mái được đổ bê tông với những thanh ngang bằng kim loại và gỗ. Căn hầm này được che kín bằng cửa sắt dài khoảng 7m, đóng mở bằng hệ thống thủy lực nhằm che giấu hành vi khai thác quặng trái phép mà nhóm Lại Huy Thảo cùng đồng phạm đã thực hiện. Để che mắt cơ quan chức năng cùng nhân dân trên địa bàn, Thảo đã thuê 4 người ở tỉnh Yên Bái đến để khai thác quặng. Vị trí nhóm đối tượng khai thác quặng đồng thì ban ngày chính là bể nước nuôi vịt. Ban đêm nhóm đối tượng bắt đầu đào quặng từ khoảng 22h đêm hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Và toàn bộ số quặng khai thác được ở trên đồi, Thảo đều đổ xuống bể chứa dưới nền nhà kho và sau đó chở về cất giấu tại nhà riêng ở bản Mường Toong 1, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé. Thượng tá Lê Việt Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh cho biết: “Lại Huy Thảo hết sức tinh vi trong việc sử dụng các phương tiện, công cụ cũng như thiết kế hệ thống hầm, nhà kho để che giấu hành vi phạm tội của mình. Trong quá trình điều tra, trinh sát, lực lượng Công an đã gặp rất nhiều khó khăn do địa hình khu vực này hẻo lánh, độc đạo, đối tượng lại hết sức cẩn thận và dùng nhiều cách để che mắt cơ quan chức năng cũng như người dân trên địa bàn...”.

Lần theo dấu vết tại hiện trường cùng những chứng cứ thu thập được, kết hợp với lời khai của Lại Huy Thảo, xác định: Vào năm 2016, Lại Huy Thảo phát hiện có quặng đồng tại khu vực bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé nên đã

mua lại thửa đất ở của ông Nguyễn Văn On ở khu vực trên với giá 100 triệu. Mục đích đối tượng mua thửa đất trên là để khai thác quặng đồng nhằm bán kiếm lời. Tuy nhiên, theo văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên cung cấp thì điểm mỏ đồng tại khu vực này hiện nay chưa được bộ Tài nguyên và Môi trường khoáng định, công bố và chưa cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân nào.

Các loại xe tự chế, hệ thống máy móc, mô tơ có gắn dây curoa, máy tời kèm cầu dao, máy khoan đục, máy bơm, xe rùa tự chế, xéng, cuốc chim, giàn tời thủ công tự chế kèm tay quay, quạt gió... cùng hàng trăm nghìn kg quặng bị Công an thu giữ tại đây đã cho thấy sự tinh vi, mưu mô, xảo quyệt của các đối tượng. Mặc dù hiểu rõ và có đầy đủ nhận thức về hành vi khai thác khoáng sản này là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận mà nhóm đối tượng này vẫn dùng mọi thủ đoạn che giấu để khai thác trái phép. Việc khai thác khoáng sản trái phép đã làm cạn kiệt, lãng phí tài nguyên khoáng sản, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhân dân cũng như tình hình ANTT trên địa bàn. Bí mật trong căn nhà kho ở một huyện nghèo nơi biên giới đã được lực lượng Công an giải đáp. Bí mật ẩn sau đó là cả một vấn nạn, một thực trạng cần đấu tranh chấm dứt. Hàng trăm tấn khoáng sản đã bị khai thác trái phép sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề liên quan đến tài nguyên đất nước.

028. Đại Việt/ Tết gác tình riêng của các nữ Kiểm sát viên// Bảo vệ pháp luật.- Số 9.- Ngày 31/01/2022 - Tr.18+19

Với người Việt, Tết Nguyên đán là những ngày đặc biệt thiêng liêng nhất trong năm để cả gia đình sum vầy, đoàn tụ, chúc mừng năm mới. Nhưng có những người, Tết lại là những ca trực, gác tình riêng lo công việc chung. Có lẽ chỉ có bản lĩnh, lòng yêu nghề mới giúp họ dấn thân, gắn bó với màu áo thiên thanh như vậy...

Nữ Kiểm sát viên cảm hóa đối tượng trong kỳ án “cô gái giao gà”

Vụ án “Giết người, hiếp dâm, bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” ở Điện Biên Phủ mà báo chí quen gọi là “Kỳ án cô gái giao gà” gây rúng động dư luận về sự ly kỳ, hành vi tàn độc, man rợ của các đối tượng. Nạn nhân là nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên bị mất tích chiều 30 Tết Kỷ Hợi 2019 trong khi đi giao gà cho khách. Thi thể của cô được tìm thấy trưa mừng 2 Tết. Đây là vụ án lần đầu tiên lãnh đạo VKSND tỉnh Điện Biên đã phân công tới 5 KSV “thiện chiến” trong làm án hình sự tham gia, trong đó có nữ KSV Vì Thị Hiền - Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, kinh tế, chức vụ và tham nhũng.

Ngay từ tối 30 Tết, KSV Vì Thị Hiền đã tham gia họp án cùng lực lượng Công an liên quan đến tin báo về sự mất tích của nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Khám nghiệm thi thể nạn nhân có dấu hiệu tội phạm cũng từ đây các KSV bị “cuốn” vào vụ án với nhiều tình tiết cực kỳ phức tạp, “vô tiền khoáng hậu”. Chị được giao nhiệm vụ tổng hợp nội dung vụ án, trực tiếp cùng các Điều tra viên (ĐTV) lấy lời khai, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, nhận dạng, đối chất các bị can. “Đây là một vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán. Hành vi tội ác của các đối

tượng rất tàn độc. Nhưng điều đáng nhớ nhất của tôi không phải 4 tháng ròng rã quay cuồng với vụ án mà là việc đấu trí với Lương Văn Hùng - một trong những đối tượng cầm đầu, chủ mưu bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh viên - KSV Vì Thị Hiền kể lại.

Lương Văn Hùng trước đây từng là bị can trong vụ án Trộm cắp tài sản do chị thụ lý nên khá “hiểu” nhau. Để cảm hoá Hùng không dễ vì hắn có nhiều kinh nghiệm đối phó với ĐTV, KSV. Nhưng bằng mẫn cảm nghề nghiệp, với kinh nghiệm hơn 10 năm đấu tranh với tội phạm miền ngược, nữ KSV đã cảm hóa được đối tượng này. Hùng đã thành khẩn khai báo hành vi tội ác, từ đây hé lộ thêm nhiều tình tiết mới, trên cơ sở đó Ban chuyên án làm rõ chân tướng từng đối tượng. “Năm đó là một cái Tết buồn nhưng chúng tôi cũng nhẹ lòng bởi đã góp phần làm sáng tỏ vụ án, bắt giữ thủ phạm gây án, trấn an dư luận và an ủi phần nào hương hồn nạn nhân” - KSV Vì Thị Hiền chia sẻ.

Được biết, nữ cán bộ, công chức trong toàn ngành Kiểm sát hiện nay có gần 7.000 người (chiếm hơn 46% biên chế toàn Ngành); nữ cán bộ, công chức giữ chức danh tư pháp chiếm 37% tổng số công chức giữ chức danh tư pháp. Công việc của các KSV gắn bó chặt chẽ với hoạt động của Cơ quan điều tra; có án là lên đường không kể ngày Tết, và các “bóng hồng” trong Ngành cũng không có ngoại lệ. Cùng các đồng nghiệp nam giới, những hy sinh thầm lặng gác tình riêng để lo việc chung của các chị góp phần làm cho mùa Xuân thêm tươi vui, Tết ấm áp, bình yên hơn...

029. Châu Tú Anh/ Chiến lược phòng, chống dịch được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với thực tiễn// Quân đội nhân dân.- Số 21821.- Ngày 5/1/2022 - Tr.7+8

Điện Biên chủ động làm tốt công tác PCD

Ngày 4-1, Trung tâm chỉ huy PCD Covid- 19 tỉnh Điện Biên họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để triển khai những biện pháp PCD. Từ ngày 1 đến sáng 4-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 128 ca mắc Covid-19. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh: Hiện là thời điểm có nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao liên quan đến các hoạt động vui xuân đón Tết của người dân, đặc biệt là nhu cầu về quê ăn Tết. Vì vậy, các địa phương và ngành chức năng cần kiểm soát chặt chẽ, kịp thời các trường hợp công dân từ nơi khác trở về; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường tuyên truyền tới từng gia đình; chủ động các kịch bản, tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó, không để bị động trước dịch bệnh...

030. HÀ KHÁNH/ Chấn chỉnh cơ sở y tế từ chối sản phụ mắc Covid-19 khám bệnh, sinh con// Quân đội nhân dân.- Số 21835.- Ngày 19/1/2022 - Tr.1+4

Ngày 18-1, Bộ Y tế đã có văn bản chấn chỉnh tình trạng một số cơ sở y tế từ chối phụ nữ có thai đến khám và sinh con khi mắc Covid-19. Năm 2021, nhiều phụ nữ mang thai, sản phụ đã bị mắc Covid-19 trong đại dịch, thậm chí tử vong. Mặc dù các tỉnh, thành phố cũng đã nỗ lực cho công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh trong bối cảnh dịch Covid-19 nhưng thời gian gần đây, một số cơ sở y tế từ chối phụ

nữ có thai đến khám và sinh con khi có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bộ Y tế yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có cung cấp dịch vụ sản khoa và chăm sóc trẻ sơ sinh bảo đảm phân luồng, có khu khám, chăm sóc và điều trị riêng cho phụ nữ mang thai dương tính với SARS-CoV-2. Tuyệt đối không đùn đẩy, từ chối khám, chăm sóc cho phụ nữ có thai mắc Covid-19, (AN AN)

Ghi nhận 70 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron: Ngày 18-1, Bộ Y tế thông tin, trong ngày ghi nhận 16.838 ca nhiễm mới. trong đó 75 ca nhập cảnh và 16.763 ca trong nước tại 63 tỉnh, thành phố (có 12.151 ca trong cộng đồng); 8.692 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh; 5.409 bệnh nhân nặng đang điều trị; 184 ca tử vong. Đến nay, tại nước ta đã ghi nhận 70 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội (1), Quảng Nam (27), thành phố Hồ Chí Minh (30), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (2), Long An (1), Quảng Ninh (2). (CÙ HƯƠNG)

Tiếp tục hướng dẫn hồ sơ giải quyết hưởng BHXH cho F0: Bộ Y tế đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; các bệnh viện thuộc trường đại học về hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19. Do dịch diễn biến phức tạp, việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH gặp một số vướng mắc. Để bảo đảm quyền lợi của người lao động, Bộ Y tế đang nghiên cứu, đề xuất các nội dung chưa được quy định trong các văn bản luật để báo cáo, đề xuất với Chính phủ hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết

để giải quyết các vấn đề nêu trên. Bộ Y tế cũng đang khẩn trương phối hợp với cơ quan và các đơn vị có liên quan xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2017/TT- BYT để bảo đảm các quy định phù hợp tình hình thực tế. Dự kiến thông tư sẽ được ban hành vào tháng 2-2022. (QUANG MINH)

Thành lập bổ sung Trạm khai báo y tế tại chân đèo Pha Đin: UBND tỉnh Điện Biên đã quyết định thành lập bổ sung Trạm khai báo y tế tại chân đèo Pha Đin (km 376 + 200 trên Quốc lộ 6), thuộc địa phận bản Hua Cá, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo nhằm giảm tải, tránh ùn tắc cho trạm khai báo y tế cửa ngõ của tỉnh trong thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trạm khai báo y tế này hoạt động 24/24 giờ, kể từ 12 giờ ngày 19-1 đến 12 giờ ngày 31-1. Trạm có nhiệm vụ tổ chức phân luồng đối tượng khai báo y tế, bảo đảm linh hoạt, an toàn và không gây ùn tắc giao thông; đồng thời lấy khai báo y tế của những người đến/về tỉnh Điện Biên trên xe tải, xe cá nhân và phương tiện khác.

031. TR.HÀNG/ Cả nước có 33 tỉnh “vùng xanh”, 131 xã, huyện “vùng đỏ”// Công an nhân dân.- Số 6025.- Ngày 25/01/2022 - Tr.1

Theo đánh giá cấp độ dịch của Bộ Y tế, đến ngày 24/1, cả nước có 33 tỉnh, thành “vùng xanh” gồm: An Giang, Bình Dương, Bình Thuận, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Cà Mau, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Long An, Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Thọ,

Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Bình, Thái Nguyên, Tiền Giang, Điện Biên, Yên Bái, Đồng Nai, Đồng Tháp. “Vùng vàng” tăng 1 địa phương so với tuần trước thành 24, trong đó có Hà Nội. Địa phương “vùng cam” giảm từ 7 tỉnh, thành xuống còn 6 so địa phương gồm: Bình Phước, Bình Định, Thừa Thiên - Huế, Trà Vinh, Tây Ninh và Vĩnh Long. Cập nhật cấp độ dịch tại 63 tỉnh, thành phố cũng cho biết, hiện cả nước có 131 huyện, xã, phường thuộc “vùng đỏ” - cấp độ 4 về dịch, trong số này có 8 huyện, gồm 1 huyện của Thái Nguyên, 1 huyện của Bắc Kạn và 6 huyện của TP Hải Phòng. Số xã, phường thuộc “vùng đỏ” là 123, trong đó riêng TP Hải Phòng có 80, tỉnh Vĩnh Long có 17, Bắc Kạn có 7, TP Cần Thơ có 4, tỉnh Trà Vinh có 4, Đắk Lắk có 4, Điện Biên có 1, Sơn La có 3, Gia Lai 1, Bình Định 1, Thanh Hoá 1...

032. Lê Lan// Mừng Lay tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ mầm non.- Trích nguồn báo Nhân dân.- Số 24190.- Ngày 18/01/2022 – Tr.5

Nhằm giúp trẻ bậc mầm non là con em đồng bào dân tộc thiểu số có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt, tạo tiền đề lĩnh hội kiến thức khi vào bậc tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay (Điện Biên) đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường tiếng Việt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ mầm non.

Bà Trần Thị Hiếu, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay, cho biết: Với hơn 75% số trẻ bậc mầm non là con em đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Thái, H'Mông), cho nên những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đặc biệt coi trọng bồi dưỡng, tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh lứa tuổi này. Với đội ngũ giáo viên bậc mầm non, phòng luôn quan tâm bồi dưỡng năng lực, bố trí hợp lý về các trường. Các cơ sở giáo dục mầm non khuyến khích giáo viên làm đồ dùng học tập bằng những vật dụng thân thuộc với đồng bào địa phương để khi học và chơi giúp học sinh dễ nhớ. Tại các nhà trường đều coi trọng đưa nội dung tăng cường tiếng Việt vào kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ theo năm học, theo chủ đề/tháng, tuần, ngày. Việc tổ chức tăng cường dạy tiếng Việt cũng được triển khai phù hợp với lứa tuổi theo nguyên tắc từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, giúp trẻ phát triển kỹ năng nghe, hiểu, phát âm và diễn đạt bằng tiếng Việt.

Là một trong những đơn vị có cách làm hiệu quả trong dạy tiếng Việt cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, Trường mầm non Bản Lé, xã Lay Nưa, luôn quan tâm bố trí giáo viên có trình độ chuyên môn là người địa phương hoặc giáo viên thạo tiếng đồng bào dân tộc thiểu số làm công tác chủ nhiệm lớp để hỗ trợ trẻ trong quá trình học tập. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm của nhà trường luôn nỗ lực dành thời gian xây dựng các tiết học chuyên biệt dành cho từng nhóm học sinh còn hạn chế về tiếng Việt. Các tiết học ngoại khóa cũng được tổ chức gắn với nội dung học tiếng Việt giúp trẻ học mọi lúc, mọi nơi, học mà chơi và chơi mà học. Theo cách làm đó, hầu hết trẻ mầm non của Trường mầm non Bản Lé đã nhận biết, phát âm chuẩn theo bộ chữ cái tiếng Việt và có kỹ năng cơ bản trước khi vào lớp 1.

Cô giáo Trần Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường mầm non Bản Lé, cho biết: Năm học 2021-2022, toàn trường có 221 trẻ thì có tới 219 (99,1%) trẻ là con em đồng bào

dân tộc thiểu số. Riêng bốn điểm lớp học ở bốn bản gồm: Hua Huồi Luông, Hua Nậm Cản, Bản Lé, Bản Mo đều có 100% trẻ là con em đồng bào dân tộc Thái, H'Mông. Trước khi đến lớp, đa phần trẻ rất ít tiếp xúc, giao tiếp với môi trường bên ngoài cho nên tiếng Việt còn hạn chế. Hiểu được thực trạng đó và bám sát phương châm "không để ngôn ngữ trở thành rào cản đối với học sinh", Ban Giám hiệu nhà trường đã lựa chọn giáo viên là người dân tộc Thái phân công chủ nhiệm lớp học ở điểm bản có đồng bào Thái; giáo viên dân tộc H'Mông làm chủ nhiệm ở điểm bản của đồng bào dân tộc H'Mông để dạy học theo phương pháp song ngữ. Thường xuyên động viên, hướng dẫn giáo viên coi trọng phát triển kỹ năng tiếp cận tiếng Việt cho trẻ, nhất là trẻ 5 tuổi; khuyến khích giáo viên làm đồ dùng học tập từ vật dụng sẵn có ở địa phương, để trẻ thuận tiện khi học. Theo cách đó, chất lượng học tập của học sinh nhà trường đã ngày càng tốt hơn.

Tại lớp học mầm non ở bản Huồi Min (thuộc Trường mầm non Đồi Cao, phường Sông Đà), chúng tôi được chứng kiến giờ học tiếng Việt khá thú vị của cô và trò nơi đây. Say sưa giới thiệu tên gọi, đặc điểm của các loại rau, quả: bắp ngô, quả bí, quả đào, cây rau bắp cải... cho học sinh bằng tiếng Việt, cô giáo Lưu Thị Hương còn tận tình chỉ bảo học sinh cách phân biệt màu sắc, hình khối của từng loại rau, quả. Với một số học sinh hoàn toàn chưa biết tiếng Việt, cô Hương đã gọi tên từng loại quả bằng tiếng dân tộc H'Mông, sau đó cô đọc lại bằng tiếng Việt để các em hiểu, đọc theo. Quan sát trong lớp học, chúng tôi còn thấy nhiều đồ dùng, đồ chơi cũng được gắn tên bằng tiếng Việt, tiếng H'Mông. Trò chuyện với chúng tôi, cô giáo Lưu Thị Hương cho biết: Điểm trường Huồi Min có 19 trẻ là con em đồng bào dân tộc H'Mông. Để giúp các em làm quen với tiếng Việt thuận lợi, giáo viên đã làm mô hình cửa hàng, gồm: rau, củ, quả và một số vật dụng thân thuộc với đời sống hằng ngày của bà con dân tộc H'Mông, sau đó hằng ngày cho các em chơi bán hàng, nấu cơm. Trên mỗi vật dụng cô giáo đều viết tiếng Việt giúp trẻ dễ nhớ, dễ học.

Nhờ linh hoạt triển khai các biện pháp bố trí giáo viên, phương pháp giảng dạy phù hợp tập quán, nhận thức của học sinh từng địa bàn, nhiều năm liền Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay luôn dẫn đầu khối các địa phương có 100% trẻ bậc mầm non là con em đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi. Tỷ lệ trẻ em người dân tộc thiểu số ở thị xã Mường Lay ra lớp luôn đạt hơn 99,8%; trẻ dần mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em của thị xã nói chung và chất lượng giáo dục trẻ mầm non nói riêng.

033. Hà Linh// Nuôi đam mê nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục miền núi// Giáo dục và Thời đại.- Số 15.- Ngày 18/01/2022 - Tr.7

Những năm gần đây, việc khơi gợi và tạo dựng môi trường khuyến khích học sinh phát triển đam mê nghiên cứu khoa học đang được các cơ sở giáo dục tại tỉnh miền núi Điện Biên quan tâm, chú trọng. Tất cả để hướng đến những môi trường giáo dục dạy – học thực chất.

“Thực tế hóa” kiến thức

Từ năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid-19 là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Đây cũng trở thành “từ khóa” cho hàng loạt ý tưởng sáng tạo của học sinh Điện Biên.

Từ những vật liệu sẵn có, đơn giản, trong vòng 3 tháng kể từ khi bắt đầu hình thành ý tưởng, thầy và trò Trường THCS Ấng Tử (huyện Mường Ảng) đã sáng chế thành công “Thiết bị cảnh báo an toàn phòng tránh dịch Covid-19”.

Theo thầy giáo Phạm Xuân Tân, Hiệu trưởng nhà trường thì thực chất, đây là một máy rửa tay sát khuẩn và sấy khô tự động “3 trong 1”, có thể đặt tại các vị trí công cơ quan, đơn vị, trường học thay thế con người. Để thiết kế phù hợp địa phương miền núi, nhiều nơi chưa có điện lưới quốc gia, thiết bị còn được sáng tạo với hoạt động bằng hệ thống pin năng lượng mặt trời.

Cũng “bắt nhịp” với thực tiễn này, nhóm học sinh Trường THCS Thanh An (huyện Điện Biên) đã nghiên cứu và sáng tạo ra “Công phân luồng tự động hỗ trợ phòng, chống Covid-19”, nhằm giảm nhân lực, tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ lây chéo.

Em Hoàng Gia Bảo, học sinh lớp 8A, chia sẻ: “Chúng em nhận thấy, mặc dù hiện nay dịch bệnh diễn biến khá phức tạp, song một số học sinh chủ quan, lơ là, chưa tuân thủ các quy định phòng dịch. Bởi vậy, chúng em sáng tạo ra sản phẩm này để đo thân nhiệt tự động và nhắc nhở mọi người bắt buộc phải rửa tay sát khuẩn trước khi qua cổng”.

Thầy giáo Phạm Kiên Cường, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, từ khi sản phẩm được hoàn thiện đến nay cũng đồng thời là khoảng thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp tại địa phương. Vì thế, nhà trường đã sử dụng sản phẩm này đặt tại cổng trường, phục vụ đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tự động cho học sinh trước khi vào lớp học.

Để giúp người dân địa phương giải quyết những khó khăn trong sinh hoạt đời sống, em Lê Thị Huyền Trang, học sinh Trường THPT TX. Mường Lay lại thiết kế ra sản phẩm “Bếp đa năng sạch - tiết kiệm - thân thiện với môi trường”. Sản phẩm có khả năng tận dụng nhiều nguyên liệu từ củi khô, trấu, mùn... để kết hợp 3 tính năng: Nấu, nướng và sấy.

Trang cho biết, em hình thành ý tưởng trong thời gian nghỉ học phòng dịch. “Khi chứng kiến người dân thường xuyên phải đi lấy củi trên rừng, phục vụ đun nấu rất vất vả, em đã nghĩ ngay đến việc tạo ra một sản phẩm để giúp việc sử dụng củi tiết kiệm hơn. Qua đó giảm thiểu việc đốt, phá rừng và thân thiện với môi trường”.

Tạo dựng môi trường

Theo ông Nguyễn Song Bình, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Điện Biên, đây đều là những sản phẩm tham dự cuộc thi Sáng tạo khoa học – kỹ thuật dành cho học sinh được tổ chức hàng năm. Trong đó, nhiều sản phẩm giải pháp mang tính nhân văn cao, mới lạ, gần gũi với đời sống hằng ngày được áp dụng vào thực tế.

“Hiện nay có nhiều cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật được tổ chức, mở ra cơ hội cho các đối tượng học sinh trên địa bàn. Có những cuộc thi do liên hiệp chủ trì. Cũng có nhiều cuộc do Sở GD&ĐT hoặc Tỉnh đoàn phát động và chúng tôi là đơn vị phối hợp tham gia. Chỉ riêng với cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh

do liên hiệp chủ trì, trong 2 năm gần đây đã có gần 160 sản phẩm sáng tạo tham gia”, ông Bình cho hay.

Tại huyện Mường Ảng, đầu mỗi năm học, Phòng GD&ĐT địa phương đều triển khai, phổ biến đến các đơn vị trường học và các chương trình, cuộc thi liên quan. Thông qua đó, khuyến khích các cơ sở hướng dẫn và cho học sinh đăng ký tham gia, tạo thành phong trào sâu rộng đến từng học sinh.

“Chúng tôi cũng chỉ đạo giáo viên toàn ngành thực hiện giảng dạy từng môn học lồng ghép tích hợp gắn với các nội dung sáng tạo khoa học kỹ thuật. Trên cơ sở đó, các nhà trường phân công, chỉ đạo giáo viên hướng dẫn, khơi gợi và giúp đỡ học sinh tham gia các cuộc thi”, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Ảng chia sẻ.

Là một trong những giáo viên tích cực giúp đỡ và đồng hành cùng học sinh trong các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, năm 2021 cô Trần Thị Luyện, Trường THCS thị trấn Mường Ảng cùng nhóm học sinh lớp 9 đã sáng tạo Dự án Nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 cho học sinh nhà trường.

Cô Luyện tâm sự: “Khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi đã nghĩ ngay đến việc cùng học sinh thiết kế ra một sản phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch. Ngay khi có thông tin về cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, tôi đã tập hợp những học sinh cùng có đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học để hiện thực hóa ý tưởng này. Đây cũng chính là cơ hội và môi trường rất tốt để các em thỏa sức đam mê sáng tạo”.

Tại Trường THCS xã Thanh An, bên cạnh việc thông tin, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận và tham gia các cuộc thi, nhà trường còn thường xuyên khuyến khích khả năng tìm tòi, học hỏi của mỗi học sinh bằng việc tạo môi trường học tập, thời gian... Đồng thời, bố trí giáo viên khơi gợi, hướng dẫn để học sinh tạo ra các sản phẩm thiết thực.

“Nếu được định hướng tốt từ gia đình và thầy cô giáo, sẽ kích thích tư duy sáng tạo cho các em, đặc biệt là tạo cảm hứng với công nghệ mới. Từ những mô hình, ý tưởng các em sẽ đúc kết thành sản phẩm, mô hình giải pháp áp dụng vào đời sống”, ông Bình nói.

034. Hà Linh/ Điện Biên: Ôn thi học sinh giỏi quốc gia vào giai đoạn “nước rút”// Giáo dục và Thời đại.- Số 16.- Ngày 19/01/2022 - Tr.4

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay muộn hơn thường kỳ 2 tháng nên diễn ra gần sát với Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cùng với việc ôn luyện, hiện giáo viên được giao nhiệm vụ ôn thi đội tuyển tại Điện Biên đang tìm cách gỡ “áp lực” tâm lý cho học sinh khi bước vào giai đoạn “nước rút”.

Áp lực “nhân đôi”

Những ngày này, không khí ôn luyện của các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tại Điện Biên đang “nóng” dần lên. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là nơi được giao nhiệm vụ tuyển chọn, đào tạo nguồn.

Em Trần Đăng Hòa, lớp 12C2 là học sinh đội tuyển Vật lý, cho biết: Để rèn luyện kỹ năng và ôn luyện kiến thức, đội tuyển được thầy, cô hướng dẫn 3 buổi/ngày, thậm chí 4 buổi/ngày nếu học online. Khi giáo viên bận, đội tuyển sẽ đến trường tự học và trao đổi với nhau.

“Thời điểm dịch bệnh bùng phát, chúng em chuyển sang học online nên phần nào ảnh hưởng đến tâm lý, việc trao đổi, tiếp thu kiến thức. Tham gia kỳ thi ai cũng háo hức, nhưng do phải học dồn kiến thức, đối mặt với nhiều áp lực nên chúng em khá căng thẳng”.

Cùng chung tâm trạng, em Nguyễn Thị Linh Chi, lớp 12C5, đội tuyển Ngữ văn, tâm sự: Khi biết thông tin kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lùi lại, em khá hoang mang. Bởi theo thông lệ, sau khi hoàn thành kỳ thi này vào khoảng tháng 12 năm trước hoặc tháng 1 năm sau, học sinh sẽ có thời gian đủ dài để ôn thi tốt nghiệp THPT và đại học.

Thời điểm này là giai đoạn nước rút nên nhà trường đã dành mọi sự ưu tiên cho công tác ôn luyện đội tuyển. Theo Thạc sĩ Bùi Thị Anh, Hiệu trưởng nhà trường: Bên cạnh các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, trường đã phân công, động viên đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết tranh thủ, tận dụng thời gian hợp lý để hướng dẫn, bồi dưỡng cho học sinh.

Tuy nhiên, cũng theo Thạc sĩ Bùi Thị Anh, lùi thời gian 2 tháng so với mọi năm khiến giáo viên, phụ huynh và nhiều học sinh lo lắng khi các kỳ thi diễn ra khá gần nhau.

“Lịch thi lùi lại, các em có thời gian nhiều hơn để củng cố kiến thức, nhưng kỳ thi học sinh giỏi lại gần sát với thi tốt nghiệp THPT. Học sinh trong đội tuyển không được tham gia các lớp luyện thi đại học. Đó là thiệt thòi của các em nhưng cũng khiến nhà trường lo lắng”, cô Anh chia sẻ.

“Gỡ” áp lực...

Là giáo viên được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, thầy Hoàng Tuấn Anh hiểu rất rõ những áp lực của học sinh đội tuyển. Để “gỡ” áp lực này, thầy Tuấn Anh cũng như các thầy, cô hướng dẫn đội tuyển đã kết hợp nhiều hình thức và thời gian trong ngày để tranh thủ hướng dẫn, khơi gợi cảm hứng cho học sinh. Mặc dù lượng kiến thức lớn, thời gian nghỉ không nhiều, nhưng thầy vẫn tranh thủ thời gian động viên học sinh, cố gắng giảm bớt áp lực và tạo không khí thoải mái cho các em.

Về phía nhà trường, theo cô Hiệu trưởng Bùi Thị Anh, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí giáo viên hỗ trợ kiến thức cho học sinh đội tuyển. Mục đích là để các em vừa tập trung cho kỳ thi học sinh giỏi, vừa có sự chuẩn bị tốt cho thi tốt nghiệp và đại học... Mỗi thầy, cô giáo luôn đồng hành, sát sao với từng diễn biến tâm lý của học sinh.

“Trước khi các em bước vào kỳ thi, nhà trường cũng tổ chức tiếp lửa, gặp mặt học sinh đội tuyển. Qua những hoạt động như vậy cũng phần nào giúp các em giải tỏa áp lực”, cô Hiệu trưởng chia sẻ.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia là thử thách quan trọng, bước ngoặt trước ngưỡng cửa cuộc đời mỗi học sinh. Chính bởi vậy, theo em Trần Đăng Hòa, khi được lựa chọn vào đội tuyển đều xác định rõ mục tiêu và nỗ lực. Tuy nhiên, tác động từ phía thầy cô, gia đình cũng rất quan trọng.

“Nhờ đẩy nhanh, gọn kế hoạch học tập nên chúng em đã hoàn thành chương trình kiến thức lớp 12. Bên cạnh đó, thầy cô, bố mẹ cũng thường xuyên động viên, trao đổi về lựa chọn để bước vào con đường đại học nên chúng em bớt phần căng thẳng”, Hòa bộc bạch.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2022, Điện Biên có 48 học sinh tham dự 8 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh (6 học sinh/môn). 100% đều là học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

035. PHƯƠNG THẢO/ GIÁO DỤC VÙNG CAO TỬA CHÙA: Nỗ lực thu hẹp khoảng cách với miền xuôi// Giáo dục và Thời đại.- Số 21+22+23+24.- Ngày 25-28/01/2022 - Tr.21

Tủa Chùa là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên với gần 96% học sinh dân tộc thiểu số (TTS). Vượt lên những trở ngại, chất lượng giáo dục ở Tủa chùa cũng đổi thay từng ngày, nhiều năm liền luôn đứng top đầu các huyện vùng cao.

“BIỂN KHÓ” VỀ SỰ HỌC...

Huyện Tủa Chùa nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Điện Biên, cách trung tâm thành phố hơn 100km. Đây là huyện có xuất phát điểm kinh tế thấp, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số cao chiếm trên 95%, là nơi tập trung người Mông đông nhất của tỉnh. Bên cạnh đó, đây còn là nơi có địa hình phức tạp, đường núi, đèo, cắt dọc những cao nguyên đá tai mèo, giao thông khó khăn. Cho đến tận bây giờ, toàn huyện ngoại trừ thị trấn Tủa Chùa và xã Mường Báng, 10 xã còn lại đều thuộc diện đặc biệt khó khăn (khu vực III).

Đã thành đặc điểm chung đối với sự nghiệp giáo dục ở mọi xã, bản của vùng đất cực Tây Tổ quốc, sự học để đeo bám cái chữ đối với học sinh các dân tộc ở Tủa Chùa cũng trở thành “biển khó”. Những căn nhà bán trú tạm bợ, dột nát che nắng mưa, ban ngày là lớp học, tối về là nhà công vụ của giáo viên cắm bản. Đường sá đi lại xa xôi là trở ngại lớn, học sinh lại rải rác ở các bản xa, đường đèo núi, lúc mưa xuống thì khó có thể đi học được.

Những khó khăn đó không chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất ở trường, lớp mà còn ở cả vấn đề giao tiếp của thầy cô đối với học sinh dân tộc. Số phụ huynh thông thạo tiếng phổ thông rất ít cho nên, phần lớn học sinh ở nhà vẫn giao tiếp bằng tiếng dân tộc. Có những em bước vào học, một tiếng phổ thông cũng không biết. Việc đào tạo những em này hiểu và giao tiếp bằng tiếng phổ thông tốt trước khi bước vào học tập chính thức là một điều nan giải.

Chính vì thế, các em càng học lên cao lực học càng sa sút, chất lượng giáo dục chung toàn huyện Tủa Chùa từ năm 2015 trở về trước thường thua kém các huyện khác rất nhiều.

Khó khăn là vậy, nhưng những người làm giáo dục nơi đây vẫn nỗ lực không ngừng, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, góp phần vào ước mơ xây dựng một tương lai tươi sáng cho những trẻ em dân tộc thiểu số vùng cao.

Từ 1 huyện khi mới thành lập chỉ có 3 giáo viên và 17 học sinh thì đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Tủa Chùa đã có 37 trường với 651 lớp và hơn 18.000 học sinh.

CHUYỂN MÌNH SAU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên và nâng cao ý thức tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Xây dựng kế hoạch tập huấn cập nhật kiến thức, đặc biệt là cho cán bộ, giáo viên tất cả các trường học trên địa bàn về chương trình SGK mới. Đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành xong mô-đun 5 tập huấn chương trình GDPT 2018 cho 56 cán bộ quản lý và 533 giáo viên.

Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các trường tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế của trường, xây dựng kế hoạch trường chuẩn quốc gia, đưa ra các biện pháp phấn đấu xây dựng từng tiêu chí. Trong học kỳ I năm học 2021 - 2022, toàn ngành có thêm 3 cơ sở giáo dục được kiểm định chất lượng và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đó là: Trường Mầm non Mường Đun (xã Mường Đun), Trường Tiểu học Tủa Thàng số 2 (xã Tủa Thàng), Trường PTDTBT THCS Trung Thu (xã Trung Thu). Nâng tổng số đơn vị đạt kiểm định chất lượng và chuẩn quốc gia của huyện lên 17 trường.

Dưới sự chỉ bảo tận tình, tâm huyết của giáo viên cùng những nỗ lực của học sinh, chất lượng giáo dục toàn diện của Tủa Chùa được giữ vững. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật, năm học 2021 - 2022, có 29 học sinh đạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay lớp 9 cấp huyện và 2 học sinh đạt giải cấp tỉnh. Có 10 đơn vị tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp huyện với tổng số 22 dự án và đã có 3 dự án được lựa chọn tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh vào tháng 1/2022.

Bên cạnh đó, Phòng GD&ĐT cũng chú trọng đến cơ sở vật chất, thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học. Xây dựng nhà bán trú cho học sinh, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy và học, SGK, vở viết phục vụ nhu cầu cho giáo viên và học sinh.

“Năm học 2021 - 2022, Phòng GD&ĐT luôn chỉ đạo kịp thời các cơ sở giáo dục đề cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành. Hiện tại gần 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin, đối với học sinh độ tuổi từ 12 - 16 có: 2714 học sinh đã tiêm mũi 1 và 2.166 em tiêm mũi 2”, ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa cho biết.

Những thành tích đạt được là rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, hiện nay ngành GD&ĐT Tủa Chùa vẫn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do thiếu cơ sở vật chất, trường lớp học. Hiện vẫn còn những trường phải sử dụng phòng tạm, phòng mượn.

Toàn huyện hiện còn thiếu 146 phòng học bộ môn và 55 phòng ở nội trú. Trong muôn vàn khó khăn ấy, song toàn ngành vẫn luôn phát huy tinh thần vượt khó. Họ đem hết nhiệt huyết, trách nhiệm vào sự nghiệp trồng người nơi vùng cao với những dãy núi “tai mèo” này. Tất cả chỉ với mong muốn tương lai của đám trẻ nghèo nơi “rừng thiêng, nước độc” này được tươi sáng hơn!

036. Hà Linh/ Mang Tết về trường// Giáo dục và Thời đại.- Số 21+22+23+24.- Ngày 25-28/01/2022 - Tr.16+17

Nhiều năm qua “mang Tết về trường” dường như trở thành “sứ mệnh” của giáo viên vùng cao. Các hoạt động vui xuân, đón Tết sớm được ví như sợi dây vô hình giữ “chân” học trò thêm yêu và gắn bó với mái trường, thầy cô...

NGÀY HỘI GÓI BÁNH CHUNG

Vào dịp cuối năm, các tổ chức Đoàn, Đội Trường PTDTBT Tiểu học Xam Măn, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) lại lên kế hoạch tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm “Gói bánh chung Tết”.

Theo cô giáo Sầm Thị Gấm, đây là một trong những hoạt động thu hút sự tham gia đầy phấn khích của học sinh. Mỗi giáo viên vừa trong vai người hướng dẫn, vừa trở thành bạn đồng hành với học sinh thực hiện mọi công đoạn, từ khâu chuẩn bị cho đến hình thành nên chiếc bánh.

“Mặc dù còn vụng về, song em nào cũng hào hứng, thích thú khi được tận tay rửa lá, gói chiếc bánh cho riêng mình. Trong quá trình đó, chúng tôi thường kết hợp kể chuyện, giải thích về ý nghĩa của chiếc bánh chung, Tết xưa... để các em hiểu và có thêm góc nhìn về Tết cổ truyền”, cô Gấm bộc bạch.

Cũng theo cô Gấm, đa phần học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Xam Măn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Các năm trước, thường vào những ngày cận Tết, học sinh hay háo hức về nhà nên không yên tâm học tập. Nhiều em thậm chí nghỉ Tết từ sớm, với lý do nhà xa xôi, đi lại khó khăn... Song từ khi có các hoạt động trải nghiệm Tết, tình trạng này giảm hẳn. “Nhiều em cứ đến giáp Tết là lại háo hức hỏi: “Cô giáo ơi! Năm nay có được gói bánh chung không?”, cô Gấm nói.

Còn tại Trường Mầm non Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên), vài năm trở lại đây, hoạt động gói bánh chung không chỉ thu hút học sinh mà luôn có sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo phụ huynh. Cô Lò Thị Hà, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường khuyến khích phụ huynh tham gia trên tinh thần tự nguyện. Các gia đình có gì sẽ quyên góp thứ đó, từ nguyên vật liệu gói bánh đến chất đốt hoặc có thể tham gia các công đoạn chuẩn bị cùng thầy cô...

“Lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, lạc giang... đều do bà con tự sản xuất ra nên họ rất phấn khởi khi mang lên trường cho con trải nghiệm và tham gia trực tiếp cùng con. Đây vừa là cơ hội để phụ huynh có thêm trải nghiệm thú vị, song cũng góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm đối với việc học của con em mình”, cô Hà tâm sự và cho hay: Phần lớn số bánh sau khi luộc chín sẽ dành tặng cho học sinh, góp thêm vào mâm cỗ ngày Tết của gia đình. Số ít còn lại được chia đều về các lớp để học sinh trực tiếp thưởng thức thành quả của mình.

GÓC TRẢI NGHIỆM

Trường Mầm non Tủa Thàng số 2 (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) có đa phần học sinh là con em dân tộc Mông, Thái, Dao. Theo cô Trần Thị Phương, Hiệu trưởng nhà trường, trước kia cách ngày Tết Nguyên đán chừng 1 - 3 tuần là thời gian cao điểm học sinh nghỉ hoặc đi học không chuyên cần. Giáo viên phải vất vả để duy trì sĩ số lớp.

“Song vài năm trở lại đây tình trạng này đã không còn. Phần vì nhận thức của các gia đình đã được nâng lên, song đó cũng là kết quả từ sự nỗ lực “làm mới” trường, lớp của giáo viên”, cô Phương nói.

Theo cô Phương phân tích, lứa tuổi mầm non thường bị thu hút bởi thị giác và rất hứng thú với những thứ mới mẻ. Bởi vậy, trước tiên nhà trường chú trọng đến việc trang trí không gian trường, lớp để cuốn hút. Đặc biệt, từ năm 2020 dịch bệnh phức tạp, các hoạt động tập trung đông người bị hạn chế thì nội dung này càng được quan tâm.

Với chủ đề Tết và Mùa xuân, giáo viên đã khéo léo “đưa Tết về trường” thông qua việc trang hoàng, bày trí, “biến” lớp học trở thành những khu vườn ngập tràn hoa xuân và không khí Tết. “Việc làm này cũng không mất nhiều kinh phí, do chúng tôi tận dụng nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương, như: Tre, gỗ, vỏ chai nhựa, đá... Đặc biệt, thứ không thể thiếu là cảnh đào thì ở đây luôn sẵn có”, cô Phương cho hay.

Bên cạnh không gian, nhà trường còn đặc biệt quan tâm đến việc tạo dựng các góc trải nghiệm mang đậm hương sắc Tết. Trong đó, Góc ẩm thực là không gian để học sinh được trở tài, thể hiện với những món ăn đặc trưng của dân tộc mình. Góc văn hóa là nơi khám phá những nét đẹp về trang phục, lời ca, điệu múa... Góc trò chơi là nơi các em thỏa sức với nhiều hoạt động lý thú: Ném pao, ném còn, kéo co...

“Các em rất hứng thú và phấn khích với hoạt động vui chơi, trải nghiệm như thế. Cứ mỗi dịp tổ chức là học sinh háo hức từ nhiều ngày trước đó. Đây chính là sức hút để các em yêu trường, yêu lớp, gắn kết tình cảm cô – trò và bạn bè với nhau”, cô Phương chia sẻ.

Đối với Trường Mầm non Si Pa Phìn, “góc trải nghiệm” cũng đã được nhà trường đa dạng hóa để mang lại những “món quà” tinh thần đầy ý nghĩa cho học sinh mỗi dịp Tết đến xuân về.

“Dựa trên điều kiện thực tế và văn hóa đặc trưng tại mỗi điểm bản, giáo viên sẽ chủ động lựa chọn hoạt động phù hợp. Vì thế, tại mỗi điểm trường sẽ mang một sắc màu khác nhau. Có thể kể chuyện, giới thiệu, đố vui về phong tục Tết của các dân tộc; gói bánh chưng, bánh trôi; giã bánh giày; ném còn...”, cô Hà cho hay. Theo cô Hà, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Sớm cho học sinh. Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh phức tạp nên sẽ không tập trung như các năm trước mà đưa về từng nhóm lớp, điểm trường. Dầu vậy, mục đích và ý nghĩa nhà trường mong muốn mang lại cho học sinh sẽ không có gì thay đổi.

QUÀ TẾT “ĐẬM” TÌNH THẦY

Với hàng trăm phụ huynh Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), Tết Nguyên đán Tân Sửu (năm 2021) vô cùng đáng

nhớ bởi lần đầu con em họ đi học còn mang quà về cho gia đình. “Con đi học, đã không có gì cảm ơn thầy cô mà ngược lại còn được mang quà Tết về nhà”, là điều mà nhiều phụ huynh “thốt” lên khi cầm trên tay túi quà thầy cô trao trong ngày rời lớp về nhà ăn Tết.

Theo thầy Phạm Văn Khiêm, Hiệu trưởng nhà trường, đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức sau khi tính toán, cân đối từ nguồn chế độ ăn bán trú của học sinh. “Số tiền dôi dư từ những ngày nghỉ học trong năm của các em. Trước kia nhà trường thường dành khoản này để tổ chức bữa ăn tất niên. Nhưng sau khi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh và phụ huynh, chúng tôi đã chuyển sang tặng quà Tết”, thầy Khiêm nói.

Công tác tại địa bàn, trong đó có nhiều năm ở lại ăn Tết cùng đồng bào, giúp thầy Khiêm và nhiều giáo viên trong trường thấu hiểu khó khăn, thiếu thốn của bà con. Chỉ đơn giản là hộp mứt, gói bánh, chai dầu ăn, nước mắm, mì chính... có thể không mang nhiều giá trị vật chất song với bà con Chung Chải lại vô cùng ý nghĩa.

“Xã biên giới xa xôi không phải thứ gì cũng sẵn. Bà con ở đây đa phần là đồng bào dân tộc Mông và Hà Nhì, đời sống hết sức khó khăn. Nuôi được đàn gà cả năm, bán đi cũng không đủ tiền sắm Tết. Mà có tiền rồi, sắm sửa cũng khó. Vì thế, chúng tôi muốn sẻ chia, góp thêm Tết đủ đầy cho gia đình học sinh. Đồng thời, cũng là thể hiện sự quan tâm, tạo nguồn động viên, khích lệ tinh thần các em”, thầy Khiêm bộc bạch.

Những ngày giáp Tết này, cũng như nhiều trường học có mô hình bán trú ở vùng cao, học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải lại háo hức với các hoạt động đón Tết sớm. Giờ đây, bữa cơm tất niên sẽ “gọn nhẹ” hơn và đúng với ý nghĩa của một buổi chia tay. Đổi lại, mỗi cô cậu học trò biên viễn rạng rỡ hơn khi trở về nhà ăn Tết với túi quà đậm tình thầy trò.

Ông Mùa A Hòa, Chủ tịch UBND xã Si Pa Phìn cho biết: “Hàng năm, mỗi dịp Tết đến, xuân về các thầy cô giáo thường tổ chức các hoạt động đón Tết sớm cho học sinh và mời chính quyền xã, bà con cùng tham gia. Người dân trong xã đa phần là đồng bào Mông và Thái, bởi vậy khi được tìm hiểu và trực tiếp tham gia hoạt động gói bánh chưng thì rất phấn khởi. Đây vừa là ngày hội của các con, song cũng góp phần giúp phụ huynh nâng cao nhận thức chăm lo việc học cho con em mình”.

037. Xuân Trường/ Nâng bước các em học sinh vùng cao đến trường// Công an nhân dân.- Số Xuân Nhâm Dần gộp từ số 6030 đến số 6037 - Tr.29

Những tia nắng hiếm hoi ngày cuối năm chiếu qua làn mây mù, tô điểm, làm cho buổi lễ chào cờ đầu tuần của các thầy cô và học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên ấm áp hẳn lên. Đây là buổi chào cờ đầu tiên ở ngôi trường mới được xây dựng dựa trên nguồn kinh phí được Bộ Công an kêu gọi xã hội hóa. Bài Quốc ca vang lên, nhiều thầy cô khóe mắt cay cay. Vậy là sau nhiều năm ở nhà tạm, thiếu thốn về cơ sở vật chất, từ nay, các em học sinh đã có một mái trường kiên cố, giúp các em có thêm nghị lực, phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt để trở thành những người có ích cho xã hội...

Công chữ lên vùng cao

Huyện Điện Biên Đông là một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước, đời sống kinh tế của nhân dân ở đây chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp, tự cung tự cấp, cơ sở hạ tầng đã được Nhà nước đầu tư nhưng còn nhiều thiếu thốn, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa. Trình độ nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, tình hình an ninh, trật tự vẫn diễn biến phức tạp. Khó khăn chung nên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục cũng chưa được đồng bộ.

Từ trung tâm huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, sau hơn 1 giờ đồng hồ đánh vật với quãng đường 25km liên tục các khúc cua tay áo, chúng tôi có mặt tại Trường PTDTBT THCS xã Phì Nhừ. Dẫn chúng tôi đi tham quan ngôi trường mới được xây khang trang, kiên cố, cô giáo Quàng Thị Niên, Hiệu trưởng bồi hồi nhớ lại: Trường PTDTBT THCS xã Phì Nhừ được thành lập từ năm 2007, sau hơn 10 năm hoạt động, nhà trường được đầu tư xây dựng đủ số phòng học, còn các phòng chức năng, nhà ở nội trú cho học sinh, trang thiết bị dạy và học của giáo viên, học sinh phải tận dụng, chắp vá. Số lượng học sinh của nhà trường là 360 em, trong đó có hơn 80% học sinh được ở nội trú. Do Nhà trường chưa có nhà nội trú nên các thầy, cô giáo phải vận động, mượn một số công trình của xã để cải tạo cho các em ở...

“Trước khi được đầu tư xây dựng, Trường PTDTBT THCS Phì Nhừ là ngôi trường duy nhất của huyện Điện Biên Đông chưa được đầu tư xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất nhà trường tạm bợ, thiếu thốn về phòng học và phòng ở cho học sinh bán trú. Năm học 2019-2020, trường có quy mô 11 lớp với 349 học sinh; khu nội trú, nhà ăn và khu học tập của học sinh ở cách xa nhau hơn 1km, gây khó khăn cho đi lại, sinh hoạt và học tập của học sinh. Đặc biệt là vào những ngày mùa đông, những hôm trời mưa, đường trơn trượt, lầy lội. Năm học 2020-2021, nhà trường có 12 lớp với tổng số 356 học sinh. Tuy được học tập và sinh hoạt tại nhà trường nhưng vẫn thiếu thốn về phòng ở, các em phải sinh hoạt trong điều kiện chật chội, rất bất tiện.” – cô Niên chia sẻ.

Hơn 20 năm từ ngày rời xa quê nhà Thái Bình lên đây cắm bản, cô giáo Đào Thị Huệ, giáo viên lớp 9 bùi ngùi nhớ về những khó khăn thời gian qua. Ngôi trường do công sức, đóng góp của phụ huynh học sinh với diện tích hẹp, 10 phòng học bằng gỗ lợp mái proximãng, xung quanh nhà được bà con thưng vách bằng ván nhưng hở toác không chắn nổi những cơn gió mùa đông giá rét, không che nổi ánh nắng xuyên gắt của ngày hè oi ả. Khu nội trú của học sinh còn thiếu, chật chội chia ra làm hai khu, khu nội trú nam và khu nội trú nữ. Trường lớp theo thời gian xuống cấp, lớp học xiêu vẹo, một dãy lớp học có đến 20 cột chống đỡ, cô và trò ngồi trong lớp ngẩng đầu lên nhìn thấy cả một khoảng trời cao vợi vợi. Thầy và trò vừa học vừa tu sửa lại. Thầy xây, cô xách vữa, khuôn gạch, đảo vữa, cứ như thế ngày nối ngày thầy cô bỏ công sức, mồ hôi chảy mặn chát, trộn cùng vữa xây trường cho các em...

Gắn bó lâu, Cô giáo Đào Thị Huệ cũng chứng kiến bao đổi thay của vùng đất nơi đây. Bằng tình yêu thương, sự kiên trì, cô giáo Huệ và nhiều thầy cô khác đã tìm đến các già làng, trưởng bản và cùng họ tới từng nhà dân vận động. Những đứa trẻ sinh ra vốn chỉ biết ngô, khoai, sắn thì nay đã biết đọc, viết tiếng Việt... Dần dần người dân nghèo nơi đây đã hiểu, chỉ có học mới đem lại một tương lai tốt đẹp.

Sẻ chia yêu thương

Một trong những nguồn động viên tinh thần to lớn đối với thầy và trò nhà trường, đó là công trình nhà bán trú học sinh do Bộ Công an phát động và Công ty Golf Long Thành tài trợ được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2020. Sau gần 4 tháng xây dựng, công trình đã hoàn thành. Với thầy và trò nhà trường, đây là niềm vui, niềm hạnh phúc khó có thể diễn tả được hết bằng lời. Công trình được hoàn thành đã giúp cho các em học sinh nội trú của trường có chỗ ăn nghỉ an toàn, sạch sẽ; ấm áp vào mùa đông, thoáng mát vào mùa hè. Với dãy nhà 2 tầng nội trú gồm 8 phòng, 1 khu bể nước, 1 khu nhà vệ sinh giáo viên, 1 sân nội trú sạch đẹp và 1 khu nấu ăn hợp vệ sinh, công trình đi vào hoạt động đã góp phần tạo động lực và niềm tin, giúp các em cố gắng, yên tâm học tập và rèn luyện tốt...

“Thay mặt cho tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với những tấm lòng thiện nguyện, chung tay góp sức vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự chia sẻ mang đậm giá trị nhân văn mà Bộ Công an đã dành tặng cho thầy và trò nhà trường...”- cô giáo Quảng Thị Niên xúc động cho biết.

Được sinh hoạt và học tập trong môi trường khang trang, sạch đẹp là mong mỏi của biết bao thế hệ thầy, cô giáo và phụ huynh, học sinh Trường PTDTBT THCS xã Phì Nhừ. Chúng tôi cũng bồi hồi theo cảm xúc của thầy cô và các em học sinh khi tiếng trống trường rền vang kết thúc buổi học sáng, học sinh ùa ra sân trường, cùng nhau di chuyển xuống khu nhà ăn được xây dựng sạch sẽ. Niềm vui cùng sự thích thú, vui sướng lộ rõ trên khuôn mặt em Hạnh Thị Say, lớp 6A2 và các em học sinh nhà trường. “Việc đi lại của chúng em đã bớt vất vả hơn nhiều, bởi trường và khu nội trú không còn ở cách xa nhau. Con đường đến trường và điều kiện học tập giờ cũng tốt hơn, các em hứa cố gắng học tập giỏi. Ở trường, hằng ngày các thầy, cô vẫn giáo dục chúng em về ý thức giữ gìn, bảo vệ của công, trân trọng thành quả mà các em đang được thụ hưởng...” - em Hạnh Thị Say chia sẻ.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, thật khâm phục và tự hào về tinh thần vượt khó khăn gian khổ, ý chí không chùn bước trước thử thách của thầy và trò nhà trường. Trước ngôi trường mới, to, đẹp, khang trang, trong nhịp sống hối hả, chúng tôi dễ dàng cảm nhận được sự hân hoan, tràn ngập một khí thế, quyết tâm thi đua dạy thật tốt - học thật tốt của thầy và trò nhà trường.